
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดันราธิวาส 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564 
เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

---------------------------------------- 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสผู้มาประชุม 

ล าดับที่     ชื่อ - สกุล     ต าแหน่ง 
   1.  นายบัณฑิตย์   บินรอแม          ส.อบจ.เขต  1  อ.เมืองนราธิวาส 

   2.  นายสาราหุดิน  อาบู           ส.อบจ.เขต  2  อ.เมืองนราธิวาส (ประธานสภาฯ) 
   3.  นายกามารเูด็น   อูเซ็ง                   ส.อบจ.เขต  3  อ.เมืองนราธิวาส  
   4.  นายปารมี      พิมานแมน          ส.อบจ.เขต  4  อ.เมืองนราธิวาส (เลขานุการสภาสภาฯ) 
   5.  นายอาเรส     หะยีแวนาแว          ส.อบจ.เขต  5  อ.เมืองนราธิวาส 
   6.  นายนิรันดร์    ฮะยีอาซัน  ส.อบจ.เขต  1  อ.ระแงะ  
   7.  นายมาหามะ   อิงดิง                   ส.อบจ.เขต  2  อ.ระแงะ 
   8.   นายมามะสักรี    หะยีมะดีเย๊าะ ส.อบจ.เขต  3  อ.ระแงะ 
   9.  นายกูรอซีฮ่า      พระศรีณวงค์  ส.อบจ.เขต  1  อ.ตากใบ 
   10.  นายอัซฟาดี       ดราแม          ส.อบจ.เขต  2  อ.ตากใบ 
   11.  นายนูรูดิง         มะแซ            ส.อบจ.เขต  1  อ.รือเสาะ 
   12.  นายอิงครัต       จูมะ           ส.อบจ.เขต  2  อ.รือเสาะ 
   13.  นายมะซากี       หะยีดาโอะ          ส.อบจ.เขต  3  อ.รือเสาะ 
   14.           นายแวอันวา     แวยะปา               ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงโก-ลก 
   15.           นายสนิท         ผุดลาภ          ส.อบจ.เขต  2  อ.สุไหงโก-ลก 
   16.           นายอามินทร์     มะยูโซ๊ะ           ส.อบจ.เขต  3  อ.สุไหงโก-ลก 
   17.           นายยูโซะ         ดอเลาะ          ส.อบจ.เขต  1  อ.บาเจาะ 
   18.           นายกูสารธิต      ตูแวรอนิง          ส.อบจ.เขต  2  อ.บาเจาะ 
   19.           นายมนูญ         บือราเฮง          ส.อบจ.เขต  2  อ.ยี่งอ 
   20.           นายอันวา        อับดุลเล๊าะ           ส.อบจ.เขต  1  อ.แว้ง 
   21.           นายวัชระ         หามะ           ส.อบจ.เขต  2  อ.แว้ง 
   22.           นายอิสสันต์       บินยูโซ๊ะ          ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงปาดี 
   23.           นายมะหามัด      ฮามิ                   ส.อบจ.เขต  2  อ.สุไหงปาดี 
   24.           จ.ส.อ.ฮาริส        มะรือสะ           ส.อบจ.เขต  1  อ.เจาะไอร้อง 
 
 
 

/25.  นายสาแรดี... 
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   25.           นายสาแรดี        ดือราแม          ส.อบจ.เขต  2 อ.เจาะไอร้อง 
   26.           นายยาหยา        ดอเลาะ           ส.อบจ.เขต  1 อ.จะแนะ  
   27.           นายมาหะมะ       อีแต           ส.อบจ.เขต  1 อ.ศรีสาคร 
   28.           นายนิคม           จันทพงค์          ส.อบจ.เขต  1 อ.สุคิริน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสผู้ขาดประชุม 
 

-ไม่ม-ี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสผู้ลาประชุม 
 

   1.  นายมามะไซนิง   อีซอ           ส.อบจ.เขต   3  อ.ตากใบ    

   2.          นางสาวนัสนี     ดารายีสาฮอ          ส.อบจ.เขต  1 อ.ยี่งอ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
 

ล าดับที่     ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง 
   ๑.  นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส   

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
   ๒.  นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๓.  นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๔.  นายกูอิมรอน  ยาวอหะซัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๕.  นายหะมะ  มะแซ  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๖.  นายอดินันท์  ศรีสุพรรณพงศ์ ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๗.  นายสุเทพ   โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๘.  นายสทัุศน์  สังขรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
      และรักษาราชการ แทนผู้อํานวยการกองพัสดุ  
                                                       และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๙.  นางสาวอังคนา   พุฒิไพโรจน์ ผู้อํานวยการกองคลัง  อบจ.นราธิวาส 
   ๑๐.  นายบุญลือ  เทพษร  ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.นราธิวาส 
   ๑๑.          นางณิชนันทน์  โชติไพบูลย์พันธุ์ หัวหน้าสํานักปลัด อบจ.นราธิวาส 
   ๑๒.          นายประหยัด  เสนา  ผู้อํานวยการกองช่าง  อบจ.นราธิวาส 
   1๓.          นางมาเรียม  ปะดูกา  ผู้อํานวยการกองแผน  และงบประมาณ  อบจ.นราธิวาส 
   1๔.  นายปฤทธา  บุญตามช่วย นิติกร  
   1๕.  นางนูรีฮา  บินมะราเฮง หัวหน้าฝ่ายการประชุม  
   1๖.  นางไซด๊ะ   ดือเร๊ะ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  
 
 

/1๗.  นางสาวรัตติยา.... 
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   1๗.  นางสาวรัตติยา  ดอฮะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1๘.  นายจักรา   ศิริพร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   1๙.  นางวรรณี   เทพษร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   ๒๐.  นางสาวอัลฟาห์  เสกหวัง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   ๒๑.  นายบรรดาศักดิ์  เทพษร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   ๒๒.  นายอับดุลการี  สาเมาะ ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมาย  (สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ) 
   ๒๓.  นายวรานนท์  เจะโส๊ะเจะหลี นิติกร  (สนง. ท้องถิ่นจังหวัดฯ) 
   ๒๔.  นางชุติมา  มิแนบารง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ทําหน้าท่ีคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม) 
   2๕.  นายนินารวี  พงศารุจิรัตน์ คนงาน  (ทําหน้าท่ีควบคุมเครื่องเสียง) 

เปิดประชุมเวลา  10.๐0  นาฬิกา 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม   

เลขานุการสภาฯ อัซซาลามู่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์ เรียนท่านนายก   
องค์การฯ  ท่านท้องถิ่นจังหวัดฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส          
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้  ในท่ีประชุม
สภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้มามากกว่ากึ่งหนึ่งแล้วนะครับ  เป็นอันว่าครบองค์ประชุม  
ลําดับต่อไป  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ขึ้นมาทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส  ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ  และขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นฯ  ครับ 

ประธานสภาฯ   (ขึ้นทําหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้  ครับ 

เลขานุการสภาฯ                          (อ่านประกาศกําหนดการประชุมสภาฯ) 

     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง กําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2564  

   ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้รับญัตติเรื่อง         
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และญัตติอื่นๆ เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้พิจารณาตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

   เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  จึงกําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปี  2564   ในวันท่ี 8  เดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
111 

/จังหวัดนราธิวาส... 
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จังหวัดนราธิวาส  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24 และมาตรา 25            
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับ ท่ี  5 พ .ศ .2562)  ประกอบกับข้ อ   22  และข้ อ  23 ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554                     

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                                         นายสาราหุดิน   อาบู 
                   (นายสาราหุดิน   อาบู) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส            

ประธานสภาฯ   อัซซาลามู่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์ เรียนท่านนายก   
องค์การฯ  ท่านท้องถิ่นจังหวัดฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส        
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 กําลังแพร่ระบาดในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส
อย่างรวดเร็วนะครับ  อย่างเมื่อวานนะครับ  วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 จังหวัดนราธิวาส
เพิ่มขึ้น 15 ราย นะครับ 15 ราย  ท่ีเกิดขึ้นก็คือท่ีอําเภอตากใบ 12 ราย แล้วก็อําเภอ
บาเจาะ 3 ราย นะครับ  ส่วนอําเภอตากใบเป็นพื้นท่ีท่ีควบคุมได้  แต่อําเภอบาเจาะ  
เป็นพื้นท่ีควบคุมยังไม่ได้  เพราะว่าไม่รู้มาจากไหนนะครับ  ขอให้สมาชิกสภาฯและ      
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  ทุกคน  ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาการประชุมสภาฯ  นะครับ 

ประธานสภา ฯ ลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2       เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
  2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564 

ประธานสภา ฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ นําเสนอ 

นายมนูญ  บือราเฮง   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ  หัวหน้าส่วนราชการ              
และตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้มีเกียรติทุกท่าน        
ผมนายมนูญ  บือราเฮง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เขตอําเภอ    
ยี่งอ  ในฐานะท่ีผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ขอสรุปรายงาน       
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ครั้งแรก  ประจําปี  256๔     
เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  256๔ 

   ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอขอบคุณครับ 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกฯ พิจารณา  ซึ่ งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ            
ได้ดําเนินการตรวจรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  3  มีนาคม  2564  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  ครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2564  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เมื่อวันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส  ครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2564 

ประธานสภา ฯ ลําดับต่อไป 

  2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  
2564 

ประธานสภา ฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ นําเสนอ 

นายอาเรส  หะยีแวนาแว    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ  หัวหน้าส่วนราชการ              
และตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้มีเกียรติทุกท่าน        
ผมนายอาเรส  หะยีแวนาแว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส         
เขตอําเภอเมืองนราธิวาส  ในฐานะท่ีผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ  ขอสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส            
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564  เมื่อวันท่ี  1  มีนาคม  2564 

ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกฯ พิจารณา  ซึ่ งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ            
ได้ดําเนินการตรวจรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  3  มีนาคม  2564  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี  1  
มีนาคม  2564  โปรดยกมือขึ้น 

 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่รับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี  1  
มีนาคม  2564  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564  เมื่อวันท่ี  1  
มีนาคม  2564 

ประธานสภา ฯ ลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ 
   3.1  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข                                    

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งท่ี  8  พ.ศ. ๒๕๖4  และได้ประกาศใช้แล้ว       
เมื่อวันท่ี ๒1 เมษายน ๒๕๖4 

                  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)   
 พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24  
 ใหผู้้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภา
 ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 อําเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า     
 สามสิบวัน  รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)      
แก้ไข คร้ังท่ี 8 พ.ศ. ๒๕๖4 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 
  3.2  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข                                     

 ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 
นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น

จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งท่ี  9  พ.ศ. ๒๕๖4  และได้ประกาศใช้แล้ว       
เมื่อวันท่ี ๒1 พฤษภาคม ๒๕๖4 

                  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)   
 พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24  
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภา
 ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 อําเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า     
 สามสิบวัน  รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)      
แก้ไข คร้ังท่ี 9 พ.ศ. ๒๕๖4 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 
  3.3  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม     

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 

 

 

/ตามท่ีองค์การ... 
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   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันท่ี  14  
มิถุนายน  2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม แต่เนื่องจากยังมีโครงการท่ีมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  3  พ.ศ. ๒๕๖4  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้  เมื่อวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564   

                  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)    
พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้า
วันนับแต่วัน ท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 
พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

  3.4  เรื่ อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ.ศ .  2561 - 2565)     
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 

 

/องค์การบริหาร... 



 
-9- 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  3  พ.ศ. ๒๕๖4  และได้ประกาศใช้แล้ว       
เมื่อวันท่ี ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖4 

                  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)   
 พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24  
 ใหผู้้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อําเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า     
 สามสิบวัน  รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. ๒๕๖4 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส      
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564 

ประธานสภา ฯ     เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  ครับ 

เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 กล่าวว่า “ญัตติ             
ร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสอง
นั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุม  
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” 

 
 

/ประธานสภา ฯ… 
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ประธานสภา ฯ     ขอบคุณ ท่านเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ          ลําดับต่อไปเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ชี้แจงรายละเอียด  

ครับ 
นายกองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส       

ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เห็นสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์         
จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564      
จากประเภทของบริการสาธารณะ  ดังนี้ 
  (1)  สนามและอาคารสถานกีฬา 
  (2)  ห้องประชุม 
  (3)  รถสุขาเคลื่อนท่ี 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  จึงได้จัดทําร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์
จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564        
ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 52 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้     
ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
และเมื่อได้เสนอร่างข้อบัญญัติแล้ว  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณา     
ร่างข้อบัญญัติ  รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ  ประกอบการประชุมสภาฯ                 
ท่ีแนบมาแล้ว 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส         
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองดังกล่าวนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 กล่าวว่า “ญัตติ            
ร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ฯ” 
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ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณา  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านท้องถิ่นจังหวัด 
หั วหน้ าส่ วนราชการฯ  ตลอดจนสม าชิ กสภาฯ  ผู้ ทร ง เกี ย รติ  ทุก ท่านครับ                     
ผมนายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอเสนอให้สภาฯ  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
พ.ศ. 2564  สามวาระรวดเดียว  ครับ 

ประธานสภาฯ           ขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสอง กล่าวว่า        
“ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นฯ จะเป็นผู้เสนอก็ได้ฯ” 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้สภาฯ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564  สามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ าไม่มี             
ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564  สามวาระรวดเดียว  
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564 สามวาระรวด
เดียว  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564  สามวาระรวดเดียว 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ    ลําดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส   เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564 ในขั้นรับหลักการ  วาระท่ี  1  
เชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณา  ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ  ครับ ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ      
ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  ครับ   

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับหลักการ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับหลักการ  ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564  

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป  เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564  ในขั้นการแปรญัตติ  วาระที่  2   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 กล่าวว่า “การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ี
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณา  ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564  ว่าต้องมีการแก้ไขอีก
หรือไม่  เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณครับ  สําหรับวาระท่ี  2  เมื่อไม่มีการแปรญัตติฯ  ไม่มีการแก้ไข
รายการ  เห็นควรให้ผ่านวาระท่ี  2 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป  ผมจะขอมติในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564  ในขั้นการเห็นชอบ  
วาระที่  3  ครับ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง       (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2564    

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

   5.1  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมคันทาง      
ผิวจราจรหินคลุก สายมัรกัส - บ้านกะทอง หมู่ที่ 1,5 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

 
 
 

/หลักการ… 
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   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แก้ไขเปลี่ยนแปลง             

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
ข้อ 5.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน
โดยการเสริมคันทางเดิมผิวจราจรหินคลุกสายมัรกัส-บ้านกะทอง หมู่ท่ี 1,5 ตําบล      
บองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

   เหตุผล 
   เนื่องจากรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณของโครงการดังกล่าวท่ีตั้งจ่าย

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ไม่ตรงตามประมาณการราคาก่อสร้างทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ จึงมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ให้ถูกต้องตามประมาณการ 
เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีโดยขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดังนี้ 

   ข้อความเดิม 
   ข้อ 5.3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการเสริมคันทางเดิมผิวจราจร     

หินคลุกสายมัรกัส-บ้านกะทอง หมู่ท่ี 1,5 ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 12,000 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 10 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกําหนด ตั้งไว้ 
4,707,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิอุดหนนุท่ัวไป (กองช่าง) 
 ข้อความใหม่ 
 ข้อ 5.3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการเสริมคันทางเดิมผิวจราจร     
หินคลุกสายมัรกัส-บ้านกะทอง หมู่ท่ี 1,5 ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 12,000 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 70 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกําหนด ตั้งไว้ 
4,707,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิอุดหนนุท่ัวไป (กองช่าง) 

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ในงบลงทุน ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
/จึงขอให้ท่ีประชุม... 
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  จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมคันทางผิวจราจร         
หินคลุก สายมัรกัส - บ้านกะทอง หมู่ ท่ี 1,5 ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมคันทางผิวจราจร         
หินคลุก สายมัรกัส - บ้านกะทอง หมู่ ท่ี 1,5 ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง       (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมคันทางผิวจราจร         
หินคลุก สายมัรกัส - บ้านกะทอง หมู่ ท่ี 1,5 ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

   6.1  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ส านักปลัด) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

 

/ปลัดองค์การฯ... 
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ปลัดองค์การฯ         เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน  14,000  
บาท  (สํานักปลัด ) 

   เหตุผล 
   ด้วยสํานักปลัดจะดําเนินการจัดซื้อเก้าอี้สําหรับท่ีปรึกษานายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ  3,500  บาท เป็นเงิน 14,000  
บาท  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ข้อ 3 หมวด

ค่าตอบแทน ข้อ 3.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อ 3.3.1 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส  ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 250,000 บาท    
โอนลด 14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 

 งบลงทุน 
   ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ข้อ 6.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
   ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ข้อ 6.1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 14,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัด) 
 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

   - เป็นเก้าอี้พนักพิงสูง 
   - มีท่ีวางแขน 
   - ปรับระดับสูง-ต่ํา ด้วยโช๊ค 
 

/- ขนาด (กว้างxลึกxสูง)... 
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   - ขนาด (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 700x580x1,200 มิลลิเมตร 
   - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         

ท่ี มท 0808.2/ ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    
ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับท่ีปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด)  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับท่ีปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด)  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง      (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)      
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับท่ีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกส าหรับห้อง
ปฏิบัติงานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ส านักปลัด) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

 

/นายกองค์การฯ... 
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นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน  35,000  
บาท  (สํานักปลัด ) 

   เหตุผล 
   ด้วยสํานักปลัดจะดําเนินการจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท      
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ข้อ 3 หมวด

ค่าตอบแทน ข้อ 3.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             
ข้อ 3.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 236,000 บาท     
โอนลด 35,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ข้อ 6.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
   ค่าจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส  
   ข้อ 6.1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 ชุด  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้ งจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัด) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

 
/- เก้าอี้ 3 ท่ีนั่ง... 
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   - เก้ าอี้  3  ท่ีนั่ ง  จํ านวน 1 ตั ว  ขนาด  (กว้ า ง xลึ กxสู ง )  ไ ม่น้ อยกว่ า                            
1.90x0.82x1.00 เมตร 

   - เก้ าอี้  1  ท่ีนั่ ง  จํ านวน 2 ตั ว  ขนาด  (กว้ า ง xลึ กxสู ง )  ไ ม่น้ อยกว่ า                            
0.85x0.82x1.00 เมตร 

   - โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว ขนาด (ยาวxลึกxสูง)ไม่น้อยกว่า 1.00x0.55x0.45 
เมตร 

   - เก้าอี้ทําจากไม้ ปิดทับด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยผ้าหลุยส์ 
   - ขาเก้าอี้และที่วางแขนทําจากไม้จริง ปิดทับด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยผ้าหลุยส์ 
   - โต๊ะกลางทําจากไม้ 
   - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         

ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558    
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณา
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้อง
ปฏิบัติ งานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด)          
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้อง
ปฏิบัติ งานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด)         
โปรดยกมือขึ้น 

 

 

/มติสภาฯ... 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๕  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องปฏิบัติงานท่ี
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.3  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) 
ส าหรับห้องปฏิบัติงานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส      
(ส านักปลัด) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 8,900   
บาท (สํานักปลัด ) 

   เหตุผล 
   ด้วยสํานักปลัดจะดําเนินการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 

TV ขนาด 40 นิ้ว  สําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ   
เพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน  

 1) ข้อ 3 หมวดค่าตอบแทน ข้อ 3.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน    
นอกเวลาราชการ ข้อ 3.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
11 
 

/สําหรับข้าราชการ… 
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สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดและกองกิจ      
การสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
201,000 บาทโอนลด  1,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิรายได ้ 

   2) ข้อ 5 หมวดค่าวัสดุ ข้อ 5.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ข้อ 5.4.1 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสํานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งไว้ 80,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 69,315 บาท 
โอนลด 7,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 รวมโอนลดท้ังสิ้น  8,900 บาท 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์   
   ข้อ 6.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) สําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ข้อ 6.4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ขนาด 40 นิ้ว สําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 8,900 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด) 

   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ  (Resolution)            

ไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล 
   2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 
   3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
   4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
   5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
   6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
   7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

 - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         
ท่ี มท 0808.2/ ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
 
 
 

/ดังนั้น เพื่อให้เป็น... 
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   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  
(LED TV) สําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
(สํานักปลัด) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  
(LED TV) สําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
(สํานักปลัด) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๕  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) 
สําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส(สํานักปลัด) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.4  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ส าหรับห้องปฏิบัติงาน        
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ส านักปลัด) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

/ปลัดองค์การฯ… 
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ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 8,500  
บาท  (สํานักปลัด ) 

   เหตุผล 
   ด้วยสํานักปลัดจะดําเนินการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้            

เป็นเงิน 8,500 บาท สําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ข้อ 5 หมวดค่าวัสดุ 

ข้อ 5.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ข้อ 5.4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ตั้งไว้ 80,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 61,415 บาท โอนลด 8,500 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ข้อ 6.5 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   ค่าจัดซื้อตู้เย็นสําหรับห้องปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส 
   ข้อ 6.5.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต สําหรับห้อง

ปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 ตู้  จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 8,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด) 

   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - ความจุภายในขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 217 ลิตร 
   - เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงานสูงสุด 
   - สารทําความเย็น R 600a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   - ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

/- เป็นไปตามหนังสือ... 
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 - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         
ท่ี มท 0808.2/ ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น สําหรับห้อง
ปฏิบัติงานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด)  โปรดยก
มือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น สําหรับห้อง
ปฏิบัติ งานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  (สํานักปลัด)         
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๕  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น สําหรับห้องปฏิบัติงาน        
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สํานักปลัด) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.5  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส าหรับ                      
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  (ส านักปลัด) 

 

 

/ประธานสภา ฯ… 
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ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 46,700   
บาท (สํานักปลัด ) 

   เหตุผล 
   ด้วยสํานักปลัดจะดําเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสําหรับท่ีปรึกษานายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นเงิน 46,700 บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ข้อ 5 หมวด            

ค่าวัสดุ  
 1) ข้อ 5.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ข้อ 5.4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาสฯ  ตั้งไว้ 80,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 52,915 บาท โอนลด  13,600 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)   
 2) ข้อ 5.7 ประเภทวัสดุการเกษตร ข้อ 5.7.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร
สําหรับใช้ซ่อมแซม บํารุงรักษา ตกแต่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส หรือ สถานท่ีอื่นๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท
คงเหลือก่อนโอน 70,000 บาท โอนลด 33,100 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(สํานักปลัด)  
 รวมโอนลดท้ังสิ้น 46,700 บาท 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
 
 

/ข้อ 7 หมวดค่าท่ีดิน… 
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   ข้อ 7 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ข้อ 7.1 ประเภทอาคารต่างๆ  
   ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสําหรับท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส 
   ข้อ 7.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสําหรับท่ีปรึกษานายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยติดตั้งพรมทอ หนา 2.5 ปอนด์ พร้อมยางรอง
พื้นพรมและอุปกรณ์ ขนาดพื้นท่ี 38 ตารางหลา ตั้งไว้ 46,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัด) 
 - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                        
ท่ี มท 0808.2/ ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
สําหรับท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  (สํานักปลัด) โปรดยกมือ
ขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
สําหรับ ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่ ว นจั งหวัดนราธิ วาส  (สํ านักปลัด )             
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
 

/มติที่ประชุมสภาฯ... 



 
-27- 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสําหรับ                   
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  (สํานักปลัด) 

จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านท้องถิ่น
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ                   
ผม จ.ส.อ.ฮาริส   มะรือสะ  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอเจาะไอร้อง  ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ  ครับ  สืบเนื่องมาจากผมดูแล้วท้ังหมดการโอนงบประมาณมี  ๑๔  เรื่อง 
แล้วต้องชี้แจง  ๑๔  ครั้ง  ระเบียบเดียวกันท้ังหมด  หากว่าเราชี้แจงระเบียบทีเดียว  
เพราะว่าอุปกรณ์สํานักงานท้ังหมดมันใช้ระเบียบเดียวกันท้ังหมด  ชี้แจงระเบียบทีเดียว  
และก็มีกี่ตัวนะครับ แล้วก็อนุมัติทีเดียว  ผมหารือนะครับ  ฝากท่านประธานสภาฯ  
ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ          ถ้าอย่างนั้น  พัก ๕  นาที  เพื่อปรึกษาหารือเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาฯ             
เขตอําเภอเจาะไอร้อง  ท่ีได้เสนอมา  จะได้หารือกับหัวหน้าส่วนราชการ  และท้องถิ่น
จังหวัดนะครับ   

พัก ๕ นาที 

ประธานสภาฯ  ประชุมต่อนะครับ  จากท่ีได้ปรึกษาหารือเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาฯ  เขตอําเภอ
เจาะไอร้อง  ได้เสนอนั้น  วิธีการก็ต้องชี้แจงรายละเอียดตามท่ีมาของเงินนะครับ       
เราจะตัดไม่ได้นะครับ  เราก็ต้องไปตามระเบียบนะครับ  ตามเนื้อหารายละเอียด      
ประชุมฯ  ต่อเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.6  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง      
(ส านักปลัด) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ     เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

 
 

/หลักการ… 
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   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น เงินจํานวน  
390,000  บาท   (สํานักปลัด ) 

   เหตุผล 
   ด้วยสํานักปลัดจะดําเนินการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งท่ีสํานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ทดแทนเครื่องเก่าท่ีชํารุดแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว หมวดค่าใช้สอย ข้อ 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปั่นรักษ์ ปั่นรู้ท่องเท่ียววิถี
ชุมชนเมืองมะนาลอ ข้อ 1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปั่น
รักษ์ ปั่นรู้ท่องเท่ียววิถีชุมชนเมืองมะนาลอ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี ฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ   
ก่อนโอน 300,000 บาท โอนลด 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด) 

   2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน งานส่งเสริมและสนับสนุน         
ความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ข้อ 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการค่ายคนรุ่นใหม่ คุณธรรม นําใจ 
สร้างภูมิคุ้มกันภัยในตัวท่ีดี ประจําปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.2 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายคนรุ่นใหม่ คุณธรรมนําใจ สร้างภูมิคุ้มกันภัยในตัว  
ท่ีดี ประจําปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 300,000 
บาท โอนลด 190,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)   

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 

 งบลงทุน 
   ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ข้อ 6.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
   ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง 
   ข้อ 6.1.8 ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งท่ีสํานักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 1 ระบบ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 390,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด) 

 
/โดยมีรายละเอียด... 
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 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - ขนาดสายนอกไม่น้อยกว่า 1 ISDN PRI 
 - สายนอกธรรมดา (PSTN) ไม่น้อยกว่า 4 สาย 
 - สายใน Digital ไม่น้อยกว่า 8 เลขหมาย 
 - สายในธรรมดา ไม่น้อยกว่า 96 เลขหมาย 
 - มีฟังก์ชั่นการทํางานของ UC ท่ีสมบูรณ์แบบ 
 - มีทางเลือกสําหรับเครื่องโทรศัพท์ท่ีหลากหลาย 
 - เพิ่มเครือข่ายให้มากขึ้นโดย “Netlink” 
 - ลดการใช้พลังงานโดยมีฟังชั่น ECO ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 - รองรับการบันทึกเสียงสนทนาระหว่างประชุมสายได้ 

   - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         
ท่ี มท 0808.2/ ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม
ติดตั้ง  (สํานักปลัด) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม
ติดตั้ง  (สํานักปลัด) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๕  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
 
 

/มติที่ประชุมสภาฯ... 
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   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง     
(สํานักปลัด) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.7  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     
(กองกิจการสภา) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส            
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 33,600 
บาท  (กองกิจการสภา) 

   เหตุผล 
   ด้วยกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจะดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน      
1 เครื่อง  เป็นเงิน 33,600 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา 
เนื่องจากเครื่องเดิมเกิดการชํารุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป      
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน ข้อ 4 หมวด       

ค่าใช้สอย ข้อ 4.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ข้อ 4.3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง      
(กรณีครบวาระ) ของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส        
ตั้งไว้ 15,000,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  123,324.77 บาท  โอนลด 33,600  
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภา) 

 
/โอนตั้งจ่ายเป็น… 
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   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารท่ัวไป  
 งบลงทุน  
 ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ข้อ 6.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
 ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

   ข้อ 6.4.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ     
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 33,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภา) 

   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
   - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์ เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพื่อฉายภาพ         

จากคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ 
   - ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ ระบบ DLP  
   - เป็นมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000  ANSI 

Lumens  
   - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                        

ท่ี มท 0808.2/ ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์    (กองกิจการสภา) โปรดยกมือขึ้น 

 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ (กองกิจการสภา) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๕  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง       (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์      
(กองกิจการสภา) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.8  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.  2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่           
(กองแผนและงบประมาณ) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 6,900 
บาท  (กองแผนและงบประมาณ) 

   เหตุผล 
   ด้วยกองแผนและงบประมาณ จะดําเนินการจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท เนื่องจากเก้าอี้มีจํานวน
ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน ข้อ 4

หมวดค่าวัสดุ ข้อ 4.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ข้อ 4.3.1เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
111 

 
/งานบ้านงานครัว... 
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 งานบ้านงานครัวท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อทดแทนของเดิมท่ีมีอยู่
เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานของกองแผนและงบประมาณฯ ตั้งไว้ 25,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 25,000บาท  โอนลด 6,900  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบลงทุน  
 ข้อ 5 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ข้อ 5.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  
 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

   ข้อ 5.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 3 ตัว ราคา     
ตัวละ 2,300 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 6,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ) 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

   - เป็นเก้าอี้พนักพิงต่ํา 
   - มีท่ีวางแขน 
   - ปรับระดับสูง-ต่ํา ด้วยโช๊ค 
   - ขนาด(กว้างxลึกxสูง)ไม่น้อยกว่า 540 x 530 x 920 มิลลิเมตร 
   - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         

ท่ี มท 0808.2 /ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย         
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
เจ้าหน้าท่ี (กองแผนและงบประมาณ) โปรดยกมือขึ้น 

/ประธานสภาฯ… 



 
-34- 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
เจ้าหน้าท่ี  (กองแผนและงบประมาณ)  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๕  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง       (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํ าหรับเจ้าหน้า ท่ี             
(กองแผนและงบประมาณ) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.9  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที่ (กองแผน
และงบประมาณ) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 14,700 
บาท  (กองแผนและงบประมาณ) 

   เหตุผล 
   ด้วยกองแผนและงบประมาณจะดําเนินการจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 

3 ตัว ราคาตัวละ 4,900 บาท เป็นเงิน 14,700 บาท เนื่องจากโต๊ะมีจํานวน         
ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 
 
 

/โอนลด… 
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   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน ข้อ 4

หมวดค่าวัสดุ ข้อ 4.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ข้อ 4.3.1เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัวท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อทดแทนของเดิมท่ีมีอยู่เนื่องจาก
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของกองแผนและงบประมาณฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท 
คงเหลือก่อนโอน 18,100บาท  โอนลด 14,700  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 งบลงทุน  
 ข้อ 5 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ข้อ 5.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   
 ค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี 

   ข้อ 5.1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 
4,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 14,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองแผนและงบประมาณ) โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  

   - โครงสร้างเป็นเหล็ก พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
 - ขนาด(กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 1,229 x 669 x 750 มิลลิเมตร  

   - มี 4 ลิ้นชัก สามารถล็อกกุญแจได้ 
 - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         
ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย         
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี 
(กองแผนและงบประมาณ) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี 
(กองแผนและงบประมาณ) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี (กองแผนและ
งบประมาณ) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.10  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่         
(กองคลัง) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 2,300 
บาท  (กองคลัง) 

   เหตุผล 
   ด้วยกองคลังจะดําเนินการจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 ตัว ราคา 

2,300 บาท เนื่องจากเก้าอี้มีจํานวนไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้         
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 
/โอนลด… 
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   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน ข้อ 2 หมวด

ค่าตอบแทน ข้อ 2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อ 2.2.1 เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน      
ตั้งไว้ 450,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 412,900 บาท  โอนลด 2,300  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารงานคลัง  
 งบลงทุน  
 ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ข้อ 6.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  
 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

   ข้อ 6.1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 ตัว  จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 
2,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

   - เป็นเก้าอี้พนักพิงต่ํา 
   - มีท่ีวางแขน 
   - ปรับระดับสูง-ต่ํา ด้วยโช๊ค 
   - ขนาด(กว้างxลึกxสูง)ไม่น้อยกว่า 540 x 530 x 920 มิลลิเมตร 
   - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         

ท่ี มท 0808.2/  ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา  

 
                 /ประธานสภาฯ...  
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ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
(กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
(กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าท่ี (กองคลัง) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.11  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที่ (กองคลัง) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 4,900 
บาท (กองคลัง) 

   เหตุผล 
   ด้วยกองคลังจะดําเนินการจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 ตัว ราคา 

4,900 บาท เนื่องจากโต๊ะมีจํานวนไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้           
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน ข้อ 2 หมวด

ค่าตอบแทน ข้อ 2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อ 2.2.1
วววววววว11 

 
/เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน... 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายในฯ    
ตั้งไว้ 450,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 410,600 บาท  โอนลด 4,900  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารงานคลัง  
 งบลงทุน  
 ข้อ 6 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ข้อ 6.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  
 ค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี 

   ข้อ 6.1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 ตัว จัดซื้อ   
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 
4,900 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

   - โครงสร้างเป็นเหล็ก พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
 - ขนาด(กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 1,229 x 669 x 750 มิลลิเมตร  

   - มี 4 ลิ้นชัก สามารถล็อกกุญแจได้ 
   - เ ป็ น ไ ปต ามหนั ง สื อ ก รมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง ท้ อ งถิ่ น  ด่ ว นม าก                         

ท่ี มท 0808.2/  ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี    
(กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น 

 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี    
(กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        ไม่มี    
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าท่ี (กองคลัง) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.12  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณ            
ซุ้มประตูเมือง ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 
206,000 บาท            

   เหตุผล 
   ด้วยกองช่างจะดําเนินการก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณซุ้มประตูเมือง                    

ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรั กษาความปลอดภัย      
ทางการจราจร แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้อง     
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  

ข้อ 4 หมวดครุภัณฑ์  ข้อ 4.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการบํารุงรักษา 
 
 

/และปรับปรุง… 
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 และปรับปรุงแพขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ข้อ 4.2.1 เพื่อจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติ
หรือค่าซ่อมกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สําหรับดําเนินโครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงแพขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสตั้งไว้ 7,000,000 
บาท คงเหลือก่อนโอน 7,000,000 บาท โอนลด 206,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   งบลงทุน 
   ข้อ 5 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ข้อ 5.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
   โครงการก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณซุ้มประตูเมือง ตําบลปะลุกาสาเมาะ 

อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
   ข้อ 5.2.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณซุ้มประตูเมือง    

ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดยาวแผงละ 19 เมตร 
จํานวน 4 แผง  รวม 76 เมตร ตั้งไว้ 206,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ.2549 
มาตรา 17 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม        
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าท่ี 24 ลําดับที่ 1  

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน          
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีต
บริเวณซุ้มประตูเมือง ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส          
(กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีต
บริเวณซุ้มประตูเมือง ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง) 
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณ           
ซุ้มประตูเมือง ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.13  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ 4015 แยก ทล 42 ต าบล             
ลูโบ๊ะบือซา ต าบลลูโบ๊ะบายะ-บ้านบลูกาสนอ ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส (กองช่าง) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 
16,451,000 บาท       

 
 

/เหตุผล… 
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   เหตุผล 
   เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้เป็นไปตามสภาพพื้นท่ีท่ีจะดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณงานและงบประมาณท่ีตั้งจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับให้เป็น  
ไปตามราคากลางก่อสร้างจึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการเดิมไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ถูกต้อง โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดังนี้  

   โอนลด 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
   1) ข้อ 4 หมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อ 4.2 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ ข้อ 4.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติ หรือค่าซ่อมกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
สําหรับดําเนินโครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงแพขนานยนต์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ตั้งไว้ 7,000,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 6,794,000 บาท       
โอนลด 4,679,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 2) ข้อ 5 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 5.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุง ท่ีดินและสิ่ งก่อสร้าง  ข้อ 5.3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ 4015 แยก 
ทล 42 ตําบลลูโบ๊ะบือซา ตําบลลูโบ๊ะบายะ-บ้านบลูกาสนอ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอ   
ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,960 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 29,760 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ -3-110(4) ,       
7-201,7-401(2) ,7-601,7-602 ตั้งไว้ 11,772,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
11,772,000 บาท โอนลด 11,772,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      
(กองช่าง) 
 รวมโอนลดท้ังสิ้น  16,451,000 บาท 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   งบลงทุน 
   ข้อ 5 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ข้อ 5.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต           

สายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ.4015 แยก ทล.42 ตําบลลูโบ๊ะบือซา ตําบลลูโบ๊ะบายะ-
บ้านบลูกาสนอ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

 
/ข้อ 5.3.9 เพื่อจ่าย… 
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 ข้อ 5.3.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ 4015 แยก ทล 42 ตําบลลูโบ๊ะบือซา ตําบล    
ลูโบ๊ะบายะ-บ้านบลูกาสนอ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขนาด     
ผิวจราจรกว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว 4,948 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี    
ไม่น้อยกว่า 32,204 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ -3-110(4) , 7-201,             
7-401(2) , 7-601, 7-602 ตั้งไว้ 16,451,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
จํานวน 4,679,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 11,772,000  
บาท (กองช่าง) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เปลี่ยนปลง             
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าท่ี 6 ลําดับที่ 2  

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ 4015        
แยก ทล 42 ตําบลลูโบ๊ะบือซา ตําบลลูโบ๊ะบายะ-บ้านบลูกาสนอ ตําบลตะปอเยาะ 
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น 

 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ 4015         
แยก ทล 42 ตําบลลูโบ๊ะบือซา ตําบลลูโบ๊ะบายะ-บ้านบลูกาสนอ ตําบลตะปอเยาะ 
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ 4015 แยก ทล 42 ตําบล             
ลูโบ๊ะบือซา ตําบลลูโบ๊ะบายะ-บ้านบลูกาสนอ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   6.14  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่
ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตสายทาง นธ .ถ.  1 -0006             
สายบ้านตอหลัง ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ-บ้านกะลุวอบารู ต าบลบางปอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง) 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
   ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน 
19,279,000 บาท        

 
 
 

/เหตุผล… 
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   เหตุผล 
   เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้เป็นไปตามสภาพพื้นท่ีท่ีจะดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณงานและงบประมาณท่ีตั้งจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับให้เป็นไป
ตามราคากลางก่อสร้างจึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการเดิมไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้ถูกต้อง โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดังนี้  

   โอนลด 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
   1) ข้อ 4 หมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อ 4.2 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงแพขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ข้อ 4.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
สําหรับดําเนินโครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงแพขนานยนต์องค์การบริหารส่ วน
จังหวัดนราธิวาสตั้งไว้ 7,000,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 2,115,000 บาท โอนลด 
1,640,000  บาทตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ (กองช่าง)   
 2) ข้อ 5 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 5.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ข้อ 5.3.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยาย
ไหล่ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ.1 -0006 สายบ้าน   
ตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ-บ้านกะลุวอบารู ตําบลบางปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส  ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 4,437 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 39,933 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ -3-110(4) ,       
7-201,7-401(2) ,7-601,7-602 ตั้งไว้ 17,639,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
จํานวน 1,159,000 บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 16,479,100 
บาท คงเหลือก่อนโอน 17,639,000 บาท โอนลด 17,639,000 บาท (กองช่าง) 
 รวมโอนลดท้ังสิ้น  19,279,000 บาท 

      โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   งบลงทุน 
   ข้อ 5 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ข้อ 5.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 

/โครงการปรับปรุง... 
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   โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0006 สายบ้านตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ-
บ้านกะลุวอบารู ตําบลบางปอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

   ข้อ 5.3.10 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทางถนนลาดยาง
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ. 1-0006 สายบ้านตอหลัง ตําบลตันหยง-   
ลิมอ อําเภอระแงะ-บ้านกะลุวอบารู ตําบลบางปอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ยาว 4,437 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี   
ไม่น้อยกว่า 38,433 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ -3-110(4) ,7-201,                
7-401(2) ,7-601,7-602 ตั้งไว้ 19,279,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 
2,799,900 บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 16,479,100 บาท    
(กองช่าง) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง          
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าท่ี 7 ลําดับที่ 3  

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้โปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร       
พร้อมขยายไหล่ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ. 1-0006 
สายบ้านตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ-บ้านกะลุวอบารู ตําบลบางปอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร      
พร้อมขยายไหล่ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ. 1-0006 
สายบ้านตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ-บ้านกะลุวอบารู ตําบลบางปอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส  (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๖  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ. 1-0006 สายบ้านตอหลัง 
ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ-บ้านกะลุวอบารู ตําบลบางปอ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ          ขณะนี้ เวลา  12.40  น.  เราจะพักการประชุมฯ  ก่อนน่ะครับ  และก็เข้ามา
ประชุมฯ  อีกครั้ง เวลา  13.40  น.  เรามาประชุมสภาฯ  กันต่อนะครับ 

พักการประชุม 
เลขานุการสภาฯ           ขณะนี้ เวลา  13.40 น.  สมาชิกสภาฯ  ได้มามากกว่ากึ่ งหนึ่ ง                 

ถือว่าครบองค์ประชุมฯ  ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  ทําหน้าท่ีครับ 
ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ  ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ใช้จ่ายเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดําเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส งบประมาณทั้งสิ้น 155,622,100 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้าน
หกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่ งร้อยบาทถ้วน) โดยอาศัยอํ านาจตามระเบียบ
111111111 

 
/กระทรวงมหาดไทย… 
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 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง      
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

   เหตุผล  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนงานต่างๆ 
สําหรับบริหารงานตามภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จํานวน
ท้ังสิ้น 394,036,400 บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   
แต่งบลงทุนท่ีใช้สําหรับพัฒนาองค์กร ตลอดจนพัฒนาพื้นท่ีในการดําเนินโครงการต่างๆ 
สําหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตั้งไว้เพียง 90,910,400 บาท  
(เก้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เท่านั้น ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จะต้องนํางบประมาณไปใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย จึงทําให้งบประมาณมีไม่เพียงพอท่ีจะดําเนิน
โครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ หากโอนเงิน
งบประมาณท่ีเหลือใช้หรือยังไม่จําเป็นต้องใช้ในขณะนี้ก็มีไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบกับภารกิจของส่วนราชการท่ีจะต้อง
ดําเนินการต่อไป ซึ่งจะปล่อยท้ิงไว้ก็ทําให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ใหก้ับประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เพื่อดําเนินการดังกล่าว โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย     
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   
ท่ีได้กําหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

   (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 
 

/(3)  ให้กันเงินสะสม... 
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   (3)  ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89            
จึงได้ตรวจสอบโครงการท่ีจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ปรากฏว่า ได้บรรจุ       
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาสแล้ว ซึ่งเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ในการบําบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพิ่มพูนรายได้ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย และได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมจากกองคลัง ข้อมูล        
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มียอดเงินสะสม      
ท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว จํานวน 
158,099,813.56 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย           
สิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์) 

   จึงขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส      
ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดโครงการท่ีได้แจก  
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสทุกท่านแล้ว 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 
   ๗.1  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

 
/รายละเอียดโครงการ... 
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   รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 1 ข้อ 1.1.1 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 9.15 เมตร ความยาวตลอดลําไม่น้อยกว่า 21.00 
เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 1.55 เมตร  เครื่องยนต์เรือ Marine Diesl 2 เครื่องยนต์ กําลัง
ในการขับเครื่องยนต์ละไม่น้อยกว่า 175 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนความเร็วไม่น้อยกว่า 6 
น๊อต จํานวน 1 ลํา  ตั้งไว้ 38,569,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม       
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า 20 ลําดับที่ 9 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการจัดสร้างแพขนานยนต์  (ต่อแพ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการจัดสร้างแพขนานยนต์  (ต่อแพ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
 

/มติที่ประชุมสภาฯ... 
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   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๒  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ -ประปา รหัสสายทาง            
นธ.ถ.57-012 หมู่ที่ 2 ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 2 ข้อ 2.1.1 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ – ประปา รหัส   

สายทาง นธ.ถ 57-012 หมู่ ท่ี 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส      
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,003 เมตรและขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,959 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น กรมทาง
หลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3-110(4), 2-201(1), 2-202 ตั้งไว้ 5,400,000 บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  (กองช่าง) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

 
 
 

/- เป็นไปตามแผนพัฒนา... 
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   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม     
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า 20 ลําดับที่ 9 

   ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ -ประปา รหัสสายทาง 
นธ.ถ.57-012 หมู่ท่ี 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ -ประปา รหัสสายทาง 
นธ.ถ.57-012 หมู่ท่ี 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่-ประปา รหัสสายทาง นธ.ถ.57-
012 หมู่ที่ 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๓  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหวัง รหัสสายทาง นธ.ถ.57-
014 หมู่ที่ 2 ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

 

 

/ปลัดองค์การฯ... 
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ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 2 ข้อ 2.1.2 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหวัง รหัส       

สายทาง นธ.ถ 57-014หมู่ ท่ี 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส      
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 677 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี        
ไม่น้อยกว่า3,385 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3-110(4), 2-201(1), 2-202 
ตั้งไว้ 2,620,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม       
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า 20 ลําดับที่ 10 

   ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหวัง รหัสสายทาง นธ.ถ.
57-014 หมู่ท่ี 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหวัง รหัสสายทาง นธ.ถ.
57-014 หมู่ท่ี 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

/มติสภาฯ... 



 

-55- 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหวัง รหัสสายทาง นธ.ถ .57-
014 หมู่ที่ 2 ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๔  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กสายกู โบร์ -พรุ ไอร์ โร๊ะ  หมู่ที่  3             
บ้านบาโงปูโละ ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี 4 ข้อ 2.1.3 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ - พรุไอร์โร๊ะ  หมู่ท่ี 3 

บ้านบาโงปูโละ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 1,246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,984 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทาง
หลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3-110(4), 2-201(1), 2-202 ตั้งไว้ 4,309,000 บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

 
 
 

/- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ... 



 
-56- 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า 21 ลําดับที่ 11 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ -พรุไอร์โร๊ะ หมู่ ท่ี 3       
บ้านบาโงปูโละ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ -พรุไอร์โร๊ะ หมู่ ท่ี 3       
บ้านบาโงปูโละ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๓  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์-พรุไอร์โร๊ะ หมู่ท่ี 3 บ้านบาโงปูโละ 
ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๕  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ท่อลอด) บนถนนสายทาง นธ.ถ. 1 -0022     
บ้านปาเซ ต าบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

 

 

/นายกองค์การฯ... 
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นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๕ ข้อ 2.1.๔ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ท่อลอด) บนถนนสายทาง นธ.ถ . 1-

0022 บ้านปาเซ ตําบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตําบลกาลิซา อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส         
2 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 
แห่ง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี BC01, BC02, BC04  ตั้งไว้ 394,600 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๑๗ ลําดับที่ ๒ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ            เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ท่อลอด) บนถนนสายทาง นธ.ถ. 1 -0022 
บ้านปาเซ ตําบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตําบลกาลิซา อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส      
โปรดยกมือขึ้น 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ท่อลอด) บนถนนสายทาง นธ.ถ. 1 -0022 
บ้านปาเซ ตําบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตําบลกาลิซา อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส      
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ท่อลอด) บนถนนสายทาง นธ.ถ. 1-0022 บ้านปาเซ 
ตําบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตําบลกาลิซา อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๖  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่  2 สายทางยาบี  2 -แยกทางหลวง        
หมายเลข 4115 (นธ.ถ.67-012) ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๖ ข้อ 2.1.๕ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คศล. หมู่ท่ี 2 สายทางยาบี 2 – แยกทางหลวง

หมายเลข 4115 (นธ.ถ.67-012) ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส         
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานสะพาน กรมทางหลวงชนบท ตั้งไว้ 3,859,000  
บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

/- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ… 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๑๙ ลําดับที่ ๗ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ ท่ี 2 สายทางยาบี 2-แยกทางหลวง
หมายเลข 4115 (นธ.ถ.67-012) ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส      
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ ท่ี 2 สายทางยาบี 2-แยกทางหลวง
หมายเลข 4115 (นธ.ถ.67-012) ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส      
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๓  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ท่ี 2 สายทางยาบี 2-แยกทางหลวงหมายเลข 4115 
(นธ.ถ.67-012) ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๗  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรถนนลาดยางผิ วทางแอสฟัลท์ติ กคอนกรี ต               
สายนธ.ถ 1-0002 บ้านตาลาฆอสะโต ต าบลจอเบาะ – บ้านปาลอปาต๊ะ         
ต าบลลุโบบายะ อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 
/ประธานสภา ฯ... 
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ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๗ ข้อ 2.๒.๑ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    

สาย นธ.ถ 1-0002 บ้านตาลาฆอสะโต ตําบลจอเบาะ -บ้านปาลอปาต๊ะ ตําบล         
ลุโบบายะ อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,655 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 39,930 ตารางเมตร รายละเอียด     
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท 
เลขท่ี ทถ 3-110(4), 7-201, 7-401(2), 7-601, 7-602 ตั้งไว้ 17,678,000 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๕ ลําดับที่ 1 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ            เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 
1-0002 บ้านตาลาฆอสะโต ตําบลจอเบาะ – บ้านปาลอปาต๊ะ ตําบลลุโบบายะ    
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 
1-0002 บ้านตาลาฆอสะโต ตําบลจอเบาะ – บ้านปาลอปาต๊ะ ตําบลลุโบบายะ   
อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส   โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โ ค ร ง ก า รปรั บป รุ ง ผิ ว จ ร า จ รถนนลาดย า งผิ ว ท า ง แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต                        
สาย นธ.ถ 1 -0002 บ้านตาลาฆอสะโต ตําบลจอเบาะ – บ้านปาลอปาต๊ะ          
ตําบลลุโบบายะ อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๘  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-
0018 บ้านจาแบป๊ะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี - บ้านฮูแตมาแจ ต าบลกายูคละ    
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๘ ข้อ 2.๒.๒ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 

/งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

สาย นธ.ถ 1-0018 บ้านจาแบป๊ะ ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี – บ้านฮูแตมาแจ 
ตําบลกายูคละ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร       
ยาว 1,500 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3-110(4), 7-201, 7-401(2), 7-601, 7-602  
ตั้งไว้ 8,266,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม     
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๑๖ ลําดับที่ 1 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ            เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 
1-0018 บ้านจาแบป๊ะ ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี - บ้านฮูแตมาแจ ตําบลกายูคละ    
อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส    โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 
1-0018 บ้านจาแบป๊ะ ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี - บ้านฮูแตมาแจ ตําบลกายูคละ    
อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โปรดยกมือขึ้น 

 

 

/มติสภาฯ… 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1 -
0018 บ้านจาแบป๊ะ ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี - บ้านฮูแตมาแจ ตําบลกายูคละ    
อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 
   ๗.๙  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
สาย นธ.ถ 1-0023 บ้านทาเนาะ ต าบลบาโงสะโต – บ้านบาลูกา ต าบลมะรือโบตก 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๙ ข้อ 2.๒.3 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สาย นธ.ถ 1-0023 บ้านทาเนาะ ตําบลบาโงสะโต – บ้านบาลูกา ตําบลมะรือโบตก 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ 
3-110(4), 7-201, 7-601, 7-602  ตั้งไว้ 4,158,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
(กองช่าง) 

 
/- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ… 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๖ ลําดับที่ ๒ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ            เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
สาย นธ.ถ 1-0023 บ้านทาเนาะ ตําบลบาโงสะโต – บ้านบาลูกา ตําบลมะรือโบตก 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
สาย นธ.ถ  1-0023 บ้านทาเนาะ ตําบลบาโงสะโต – บ้านบาลูกา ตําบลมะรือโบตก 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ       
1-0023 บ้านทาเนาะ ตําบลบาโงสะโต – บ้านบาลูกา ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     มีสมาชิกสภาฯ  ขอให้พัก  ๕  นาที  งั้นพัก  ๕  นาที  เชิญครับ 

 

 

/ประธานสภา ฯ… 
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ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 
   ๗.๑๐  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.6 -0006 ชุมชน         
วงเวียนลองกอง ต าบลตันหยงมัส  อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๐ ข้อ 2.๒.๔ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่ อ จ่ า ย เป็ นค่ า เ ส ริ ม ผิ ว ถนนแอสฟั ล ท์ติ กคอนกรี ต  รหั สส ายทา ง               

นธ.ถ. 6-0006 ชุมชนวงเวียนลองกอง ตําบลตันหยงมัส  อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 -15.00 เมตร ยาว 2,367.50 เมตร         
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 23,240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท            
เลขท่ี ทถ 3-110(4). 7-201, 7-601, 7-602 ตั้งไว้ 10,454,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ .ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๑๗ ลําดับที่ ๓ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564  โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.6-0006 
ชุมชนวงเวียนลองกอง ตํ าบลตันหยงมัส   อํ า เภอระแงะ จั งหวัดนราธิวาส                
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564  โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.6-0006 
ชุมชนวงเวียนลองกอง ตํ าบลตันหยงมัส   อํ า เภอระแงะ จั งหวัดนราธิวาส               
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.6-0006 ชุมชน         
วงเวียนลองกอง ตําบลตันหยงมัส  อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๑  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ. 6-0021 
ชุมชนตลาดกลางผลไม้  ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๑ ข้อ 2.๒.๕ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

/แผนงานอุตสาหกรรม... 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง      

นธ.ถ. 6-0021 ชุมชนตลาดกลางผลไม้  ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 -8.20 เมตร ยาว 4,037.50 เมตร               
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 22,357.26 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท       
เลขท่ี ทถ 3 -110(4). 7 -201, 7-601, 7-602 ตั้ งไว้ 10,248,000 บาท             
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม        
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๑๘ ลําดับที่ ๔ 

ขอให้สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต รหัสสายทาง        
นธ.ถ. 6-0021 ชุมชนตลาดกลางผลไม้  ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง       
นธ.ถ. 6-0021 ชุมชนตลาดกลางผลไม้  ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส โปรดยกมือขึ้น 

 

/มติสภาฯ… 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ. 6-0021 
ชุมชนตลาดกลางผลไม้  ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๒  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต              
สาย นธ.ถ 1-0024 บ้านมะรือโบ ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ– บ้านบูเก๊ะนากอ 
ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๒ ข้อ 2.๒.๖ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สาย นธ.ถ 1-0024 บ้านมะรือโบ ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ – บ้านบูเก๊ะนากอ 
ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร      
ยาว 3,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 19,650 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3 -110(4), 7-201, 7-601, 7-602  ตั้งไว้ 
8,959,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิสะสม (กองช่าง) 

 
/- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ… 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๗ ลําดับที่ ๓ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ      เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
สาย นธ.ถ 1-0024 บ้านมะรือโบ ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ– บ้านบูเก๊ะนากอ 
ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
สาย นธ.ถ 1-0024 บ้านมะรือโบ ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ– บ้านบูเก๊ะนากอ 
ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาสโปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 
1-0024 บ้านมะรือโบ ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ– บ้านบูเก๊ะนากอ ตําบลลาโละ 
อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๓  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้ากูโบร์ - โรงเลื่อย หมู่ที่ 3 บ้านเรียง  
ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

/ประธานสภา ฯ… 
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ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๓ ข้อ 2.๒.๗ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้ากูโบร์ - โรงเลื่อย        

หมู่ ท่ี 3 บ้านเรียง  ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร      
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกําหนด 
ตั้งไว้ 878,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า 21 ลําดับที่ 1๒ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ            เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้ากูโบร์ - โรงเลื่อย หมู่ท่ี 3 
บ้านเรียง  ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้ากูโบร์ - โรงเลื่อย หมู่ท่ี 3 
บ้านเรียง  ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้ากูโบร์ - โรงเลื่อย หมู่ท่ี 3 บ้านเรียง  
ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๔  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกพรุไอร์โร๊ะ - แม่น้ าสายบุรี หมู่ที่ 3 
บ้านเรียง ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑4 ข้อ 2.๒.๘ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 

/เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง... 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกพรุไอร์โร๊ะ –         
แม่น้ําสายบุรี หมู่ท่ี 3 บ้านเรียง ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 833 เมตร  ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 173 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,851      
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกําหนด  
ตั้งไว้ 1,207,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม        
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า 21 ลําดับที่ 1๓ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกพรุไอร์โร๊ะ - แม่น้ําสายบุรี   
หมู่ท่ี 3 บ้านเรียง ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกพรุไอร์โร๊ะ - แม่น้ําสายบุรี   
หมู่ท่ี 3 บ้านเรียง ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกพรุไอร์โร๊ะ  - แม่น้ําสายบุรี หมู่ท่ี 3 
บ้านเรียง ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 
 

/ประธานสภา ฯ… 
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ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๕  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายภูเขาลอ หมู่ที่ 5 บ้านลอ ต าบลเรียง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๕ ข้อ 2.๒.๙ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายภูเขาลอ หมู่ท่ี 5 บ้านลอ 

ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร         
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนราธิวาสกําหนด               
ตั้งไว้ 2,509,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า 2๒ ลําดับที่ 1๔ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายภูเขาลอ หมู่ ท่ี 5 บ้านลอ       
ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายภูเขาลอ หมู่ ท่ี 5 บ้านลอ       
ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายภูเขาลอ หมู่ท่ี 5 บ้านลอ ตําบลเรียง 
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ          ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๖  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0026    
แยก ทล.4057 ต าบลปาเสมัส ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก -ลก – บ้านต้นไม้สูง 
ต าบลสุไหงปาดี ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๖ ข้อ 2.๒.๑๐ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

/งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย       

นธ.ถ 1-0026 แยก ทล.4057 ตําบลปาเสมัส ตําบลปูโยะ อําเภอสุ ไหงโก-ลก –    
บ้านต้นไม้สูง ตําบลสุไหงปาดี ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส        
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี     
ไม่น้อยกว่า 13,230 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3-110(4),7-601,      
7-602  ตั้งไว้ 9,775,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๕ ลําดับที่ 1 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
25 6 4  โ ค ร ง ก า ร ซ่ อ ม ส ร้ า ง ถน น ล าด ย า ง ผิ ว ท า ง แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก ค อน ก รี ต                    
สาย  นธ.ถ 1-0026 แยก ทล.4057 ตําบลปาเสมัส ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก –    
บ้านต้นไม้สูง ตําบลสุไหงปาดี ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส         
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
25 6 4  โ ค ร ง ก า ร ซ่ อ ม ส ร้ า ง ถน น ล าด ย า ง ผิ ว ท า ง แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก ค อน ก รี ต                    
สาย  นธ.ถ 1-0026  แยก ทล.4057 ตําบลปาเสมัส ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก 
–   บ้านต้นไม้สูง ตําบลสุไหงปาดี ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส      
โปรดยกมือขึ้น 

 

/มติสภาฯ... 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย นธ.ถ 1-0026    
แยก ทล.4057 ตําบลปาเสมัส ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหง โก-ลก – บ้านต้นไม้สูง     
ตําบลสุไหงปาดี ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๗  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสหกรณ์นิคมปิเหล็ง นธ.ถ. 062 -021      
บ้านปิเหล็งใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๗ ข้อ 2.๒.๑๑ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสหกรณ์นิคมปิเหล็ง นธ.ถ. 062 -

021 บ้านปิเหล็งใต้ หมู่ท่ี 7 ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 911 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 8,199 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3-110(4), 7-401(2), 7-601, 
7-602  ตั้งไว้ 7,066,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

 
 

/- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม     
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๑๘ ลําดับที่ ๕ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกฯ พิจารณา  

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสหกรณ์นิคมปิเหล็ง นธ.ถ. 062-021 
บ้านปิเหล็งใต้ หมู่ ท่ี 7 ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส        
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสหกรณ์นิคมปิเหล็ง นธ.ถ. 062-021 
บ้านปิเหล็งใต้ หมู่ ท่ี 7 ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส       
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสหกรณ์นิคมปิ เหล็ง  นธ.ถ . 062 -021          
บ้านปิเหล็งใต้ หมู่ท่ี 7 ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๘  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการซ่ อมสร้ างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติ กคอนกรีตสายทาง             
นธ .ถ .67 -017  บ้ านร่ วม ใจ  -บ้ าน ไผ่ ง าม  ต าบลร่ ม ไทร  อ า เภอสุ คิ ริ น             
จังหวัดนราธิวาส 

 
/ประธานสภา ฯ… 
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ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประม าณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๘ ข้อ 2.๒.๑๒ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง 

นธ.ถ.67-017 บ้านร่วมใจ -บ้านไผ่งาม ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี     
ไม่น้อยกว่า 19,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ 3-110(4), 7-401(2), 
7-601, 7-602  ตั้งไว้ 16,097,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม      
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๑๙ ลําดับที่ ๖ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ               เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง 
นธ.ถ.67-017 บ้านร่วมใจ -บ้านไผ่งาม ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง 
นธ.ถ.67-017 บ้านร่วมใจ -บ้านไผ่งาม ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ.67 -017 
บ้านร่วมใจ -บ้านไผ่งาม ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     ลําดับต่อไป 

   ๗.๑๙  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าที่ท ากินผิวจราจรหินคลุก (ซอยลุงยิ่ง) บ้านราษฎร์ผดุง 
หมู่ที่ 8 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภา ฯ     เชิญนายกองค์การฯ  ครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านท้องถิ่น        
จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้
ผมขอมอบให้ปลัดองค์การฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ผู้มีเกียรติทุกท่าน   

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 โครงการท่ี ๑๙ ข้อ 2.๒.๑3 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

/เพื่อจ่ายเป็นค่า… 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเข้าท่ีทํากินผิวจราจรหินคลุก  (ซอยลุงยิ่ง)       
บ้านราษฎร์ผดุง หมู่ท่ี 8 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9,500 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกําหนด 
ตั้งไว้ 3,175,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม     
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้า ๒๐ ลําดับที ่๘ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ต่อไป 

ประธานสภาฯ            เชิญสมาชิกฯ พิจารณา    

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการซ่ อมแซมถนนเข้ า ท่ี ทํ ากินผิ วจราจรหินคลุก  (ซอยลุ งยิ่ ง )              
บ้านราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 8 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โครงการซ่ อมแซมถนนเข้ า ท่ี ทํ ากินผิ วจราจรหินคลุก  (ซอยลุ งยิ่ ง )               
บ้านราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 8 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      ๒๔  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ            ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง        (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
   มติที่ประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการซ่อมแซมถนนเข้าท่ีทํากินผิวจราจรหินคลุก (ซอยลุงยิ่ง) บ้านราษฎร์ผดุง      
หมู่ท่ี 8 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ระเบียบวาระที่  8    ญัตติอื่น  ๆ  หรือเรื่องอื่น  ๆ    

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

 

/จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ… 
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จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หั วหน้ าส่ วนราชการฯ  ตลอดจนสมาชิ กสภาฯ  ผู้ ทร ง เกี ย รติ  ทุก ท่านครับ                   
ผม จ.ส.อ.ฮาริส สมาชิกสภา ฯ เขตอําเภอเจาะไอร้อง ขออนุญาตในวาระอื่น ๆ          
ผมขออนุญาตหารือท่านประธานสืบเนื่องมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นสมาชิกใหม่นะครับ เป็นสมัยแรก 5 เดือนเศษ นะครับ  
เพราะฉะนั้น ผมเองก็อยากจะหารือท่านประธานฯ ในกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
การได้มาซึ่งแผนพัฒนา 5 ปี เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาหรือข้อบัญญัติประจําปี
นะครับ เพราะฉะนั้น ผมขออนุญาตเรียนหารือท่านประธานสภาว่า ในกรณีท่ีเรา      
จะจัดทําข้อบัญญัติในอนาคตข้างหน้า  ผมอยากจะให้ท่านประธานฯ ลองพิจารณา     
จัดให้มีการอบรมเพื่อทําความเข้าใจ หรือว่าชี้แจงการได้มาซึ่งแผนเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบัญญัติในปีหน้านะครับ  นี่ก็คือกรณีท่ี 1  กรณีท่ี 2 
นะครับ  ผมเองก็ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกนะครับ          
และก็ท่ีผ่านมานั้นเราจะได้เห็นจะได้ฟังจากชาวบ้านเสมอมาว่าเป็น สจ. ใครเป็นก็ได้   
นะครับ  เพราะฉะนั้น วันนี้ผมเองก็อยากจะเรียนหารือกับท่านประธานครับ ว่าต่อไปนี้
ถ้าเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะดําเนินการจัดทําแผนการ
บริหารการปฏิบัติการปีหน้านะครับ  ผมอยากจะให้มีโครงการ อบจ. พบประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองนั้นมีเจตนาดี มีเจตนารมณ์ว่าเราต้องการเข้ามานั่งในสภา    
แห่งนี้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
นะครับ  เพราะฉะนั้นผมเองก็ขอให้ท่านประธานลองพิจารณาดูว่าข้อบัญญัติปีหน้า  
อยากจะให้มีการจัดทําโครงการ อบจ. พบประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเดินไปหา
ประชาชน เราเดินไปหาปัญหาเพื่อนําไปสู่การแก้ไขในอนาคตครับ  ต่อไปอีกหัวข้อนึง
นะครับ ผมเองก็อยากจะให้ท่านประธานลองพิจารณาดูว่าในข้อบัญญัติปีหน้านั้น
อยากจะให้ปรับปรุงสถานประกอบศาสนกิจ  โดยเฉพาะท่ีละหมาดประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เนื่องจาก อบจ. นั้นเป็นพี่ของเทศบาล เป็นพี่ของ อบต. 
ฉะนั้น สถานท่ีดังกล่าวนั้น ผมเห็นความสําคัญยิ่งเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่าน
ประธานว่าลองพิจารณาดูว่าเราจะปรับปรุงให้ดีกว่าท่ีมีอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ           ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกสภา จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ  เขตอําเภอ        
เจาะไอร้องนะครับ  อย่างนี้ครับเดี๋ยวตอบทีละคนก่อนครับ  เชิญครับ 

 
 
 
 

 
/นายมะหามัด  ฮามิ... 
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นายมะหามัด  ฮามิ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้ าส่ วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง เกียรติ    ทุก ท่านครับ                   
ผมนายมะหามัด  ฮามิ สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอสุไหงปาดี ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสภาฯ 
ท่ีให้โอกาสได้พูดครับ สิ่งท่ีขอก็คือว่าในปีหน้าเนี่ยในการกําหนดแผนต่างๆ อยากจะให้
กระจายไปสู่นโยบายท่ีท่านนายกได้แถลงไว้ 9 ประเด็น นโยบายต่างๆ ก็สมควรท่ี
จะต้องให้มีงบท่ีจะไปดําเนินการไม่ว่ามากหรือน้อย แต่ให้มี  ให้เดินเพื่อนําไปสู่ชาวบ้าน
ให้ได้นะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมเห็นด้วยกับมีนโยบายหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างอาชีพของชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นพื้นฐาน
นะครับ เกษตรกรนี้ก็ถือเป็นรายได้หลักของประเทศเหมือนกัน ถ้าเราสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรให้เกิดเป็นอาชีพให้แก่เขาเนี่ย รายได้ของแผ่นดินก็จะมาสู่เกษตรกรและเป็น
ของรัฐ  โดยเฉพาะเรานี้อยู่ใกล้กับมาเลเซีย  ท่ีเห็นอยู่ก็คือเรื่องการส่งเสริมอาชีพใน
เรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับ  เพราะว่าตลาดอยู่ใกล้กับบ้านเรามาก  สิ่งท่ีน่าเสียดายคือ
จากหลักฐานนะครับ  ข้อมูลของปศุสัตว์  วัวท่ีเข้าสู่มาเลเซียปีหนึ่งประมาณสามหมื่นตัว
ครับ  ไม่ใช่น้อยๆ วัวกรุบ่านประมาณสองหมื่นตัว  แต่วัวเหล่านี้มาจากราชบุรี  มาจาก
พัทลุง  มาจากประจวบคีรีขันธ์  แต่บ้านเราก็เป็นทางผ่านซึ่งชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์
อะไรเลยครับ  ถ้าเราสามารถใช้ตรงนี้ ได้ส่งเสริมในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของการเลี้ยง
วัวก็คืออาหารสัตว์นะครับ  อาจจะเป็นการอย่างท่ีพูดคือหมายถึงว่าถ้าเราส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าโดยใช้พื้นท่ีถนนท่ีเรามีอยู่ท้ังหมดข้างถนน 2 เมตร เพราะว่าริมถนนต่างๆ     
มีเป็นต้นไม้สูงครับ ก็ทําให้ปิดบังทัศนียภาพขับรถก็เป็นอันตรายครับ แต่ถ้าเราจะเอา
พันธุ์หญ้ามาปลูกข้างถนนสัก 2 เมตร ก็จะเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านท่ีเขาเลี้ยงวัว     
นะครับ  ไปตัดมาให้วัวกิน  อันนี้ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมอาชีพเบื้องต้นของ อบจ.     
แล้วก็ทุกคนได้ประโยชน์  ชื่อเสียงก็จะได้กับ อบจ.นะครับ ปีหน้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามี
งบประมาณสําหรับโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นการดีครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ           ขอขอบคุณครับท่านสมาชิกอําเภอสุไหงปาดี  เขต 2 นะครับ ให้ท่านนายก
องค์การฯ  ตอบนะครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่านครับ ตามท่ี      
จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ สมาชิกสภา เขต 1 อําเภอเจาะไอร้อง เสนอมาเรื่องข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  เราจะประชุมเร็วๆ นี้ ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม ท่ีข้อบัญญัติ
งบประมาณมาจากท่ีประชาคมแต่ละอํา เภอมาก็อํ าเภอไหนท่ีมาเร็วก็จะได้           
เพราะทุกอําเภอ 

 
 

/เพราะทุกอําเภอ… 
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   เพราะทุกอําเภอนะมันช้าท่ีพื้นท่ีเท่านั้นเอง เรามาจากการเลือกตั้งต้องคิด ผมเองก็รู้
ปัญหาในพื้นท่ี พวกเราสมาชิกสภาก็เหมือนกัน อันไหนท่ีเราไปดูท่ีมีปัญหาจริงๆ เราก็
แก้ไป แต่ก็ต้องแก้ให้ถูกต้องตามระเบียบ  ตามท่ีพื้นท่ีเสนอมาผ่านประชาคมแต่ละ 
อบต. แต่ละพื้นท่ี เพราะ อบจ. นั้นต้องขออนุญาตในพื้นท่ีก่อน อันไหนท่ีมีปัญหา
เร่งด่วนก็ส่งมาท่ีพวกเรา สมาชิกสภาฯ แต่ละอําเภอนั้นไปดูโครงการมา ให้รีบส่งมาท่ี
แผนของ อบจ. แค่นั้นเอง  ก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนท่ีเราจะดําเนินการของ       
จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ ผมก็ตอบได้แค่นี้  แล้วก็ข้อบัญญัติไม่เป็นไร ก็ตามท่ีเขาเสนอมา
ตามระเบียบท่ีสมาชิกสภาฯ เขตอําเภอสุไหงปาดี เสนอมา 2-3 เรื่อง  เรื่องท่ี 1       
เรื่องเกษตรกรนี้ก็ตั้งแต่สมัยท่ีผมเป็นนายกฯ ครั้งแรกก็เคยส่งเสริมให้เอาเครื่องจักรกล
ไปท่ีในพื้นท่ีช่วยยกร่องให้ แต่พื้นท่ีเฉยๆ เราไปทําแล้วก็ท้ิงเสียดายงบประมาณ  น้ํามัน
อะไรเขาเอาไป ส่งให้ ไปทําให้แล้วก็ไม่คืบหน้าคือเกษตรกรดูแล้ว ส่วนมาก นาร้าง     
ผมเห็นด้วย นาร้างเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไร สมัยนั้นผมก็ตั้งงบประมาณซื้อปุ๋ยไปส่งเสริม
อาชีพให้ชาวบ้านแต่ไม่คืบหน้า แต่เดี๋ยวนี้เห็นชัด  ปาล์มตอนนั้นกิโลละ 2 ถึง 3 บาท 
พอขึ้น 6 บาท อึ้งเลย  เดี๋ยวนี้ 6 บาทกิโลนึง  ผมว่าทุเรียนหมอนทอง  นี่สู้ไม่ได้       
ถ้าปาล์ม 6 บาท ปาล์มยังดีกว่า  สจ. เคยอยู่เกษตร เคยอยู่นิคม สจ. รู้ดีกว่าอันนี้ปาล์ม
ดีกว่ายางพาราอีก แต่พวกเราไม่รู้  ผมเองรู้  เพราะหนึ่งปาล์มนี้  ฝนตกก็ยิ่งออก 
ยางพารานี้ฝนตกอดเลย กิโล 6 บาท ไม่ใช่น้อยน่ะ ทลายนึง 30 กิโล คิดดูกิโลละ 6 
บาทเท่าไหร่  แต่เราไม่คิด สมาชิกสภาต้องประชาสัมพันธ์ เรามีเครื่องจักรกล มีอะไรท่ี
จะไปช่วยเหลือชาวบ้าน เราต้องคิดประเด็นท่ี  1 ของสมาชิกฯ ผู้มีเกียรติถามเมื่อกี๊   
และก็ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว  ผมว่าอย่าเถอะ รัฐบาลท่ีผ่านมาผมเห็นชัด หลายร้อยตัว
ของ อบจ. หาตัวไม่เจอ ผมเองต้องเดินสอบถามวัวไปไหน  นโยบายอันนี้รัฐบาลเก่าหาย
หมด เสียดายงบประมาณ  ประเด็นท่ี 3 เรื่องปลูกหญ้า ผมเห็นด้วยนะเพราะในพื้นท่ี
เรา ไฟฟ้าชีวมวลเกิดในพื้นทีน่ราธิวาส  

นายมะหามัด  ฮามิ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หั วหน้ าส่ วนราชการฯ  ตลอดจนสมาชิ กสภาฯ  ผู้ ทร ง เกี ย รติ  ทุก ท่านครับ                   
ผมนายมะหามัด  ฮามิ  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอสุไหงปาดี  ท่ีผมพูดไม่ได้บอกว่าให้มี
การส่งเสริมการเลี้ยงวัว ผมรู้ดีเขาทํากันในสมัยหัวหน้าเก่า แต่ผมไปอยู่ต้องไปชดใช้ 
หมายถึงว่ามันเป็นครุภัณฑ์ท่ีจะต้องตายไม่ได้  ต้องชดใช้อันนี้มีปัญหามาก แต่ท่ีบอกว่า
เมื่อกี้หมายถึงว่าคือเป็นเราแค่ส่งเสริมในเรื่องของอาหารสัตว์  หมายถึงว่าให้มีอาหาร
สัตว์เหมือนปลูกหญ้า  วัวเค้าซื้อของเค้าเอง แต่ส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น เพราะว่า 
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 หญ้าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นหญ้าท่ีไม่มีคุณภาพทางอาหาร โปรตีนต่ําแต่ถ้า
หญ้าท่ีเราเลี้ยง  เราปลูกเป็นหญ้าท่ีมีคุณภาพ  คุณค่าทางอาหารมันอยู่ประมาณ 12 
เปอร์เซ็นต์  แต่ได้หญ้าปกติธรรมดามันไม่มีคุณค่าเท่านั้นเองครับ  ขอบคุณท่านนายก
มากท่ีเห็นด้วยกับการปลูกหญ้าครับผม 

ประธานสภาฯ           ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกอําเภอสุไหงปาดีนะครับ  ส่วนของ จ.ส.อ.ฮาริส       
นะครับของเร่ือง อบจ. พบประชาชน  ในแต่ละพื้นท่ี ทางเราก็ได้ประชุมกับ สจ. ในเขต
อําเภอเมืองแล้วก็ต่างอําเภอเมื่อ 2-3 อาทิตย์ท่ีแล้ว เราได้ตั้งเสวนากันว่า เราจะมีแผน
ในการเป็น อบจ. เคลื่อนท่ี  ไปพบปะชาวบ้านแล้วก็ไปทํากิจกรรมกับ สจ. ในพื้นท่ี    
แล้วก็เราก็ถามเรื่องระเบียบต่างๆ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลการเคลื่อนไหวยังไงเราจะแจ้ง
อย่างต่อเนื่องนะครับ  แต่ว่าต้องให้เกิดในสมัยนี้นะครับ เราต้องไปด้วยกันแล้วก็ต้องมี
การเปลี่ยนแปลง  มีการพัฒนาแล้วก็เข้าพื้นท่ีลงพื้นท่ีกับสมาชิกด้วยกันนะครับ 

จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้ าส่ วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง เกียรติ    ทุก ท่านครับ                   
ผม จ.ส.อ.ฮาริส   มะรือสะ  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอเจาะไอร้อง สืบเนื่องมาจากกรณี
โครงการ อบจ. พบประชาชนนั้น เนื่องจากวันนี้ยังมีชาวบ้านท่ียังไม่เข้าใจ  บทบาทของ 
อบจ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลโรงเรียนดาตีกานะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งไหนท่ีชาวบ้าน
ไม่รู้นะครับ  ผมว่าเราน่าจะชี้แจงให้เขาได้รู้เพราะว่า อบจ. นั้นมีกรอบอะไรบ้างท่ีทําได้  
อะไรบ้างท่ีทําไม่ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเรามีโครงการ อบจ. พบประชาชนเราไปได้
รับทราบปัญหาและอะไรท่ีเราทําได้  เราก็บอกกล่าวว่ากระบวนการท่ีเราทําได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรท่ีมันขัดกับกฎระเบียบนั้น อบจ. ทําไม่ได้ เพราะว่าวันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตง. เขาก็จ้องท่ีจะเล่นท้องถิ่นของเรา เพราะฉะนั้น เรามีกรอบ    
นะครับ นั่นก็คือเรื่อง อบจ. พบประชาชน ก็อยากจะให้ท่านประธานสภาฯ ลองไปวาง
ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลเด็กกําพร้าในพื้นท่ีชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านผู้บริหารไปสัมผัสกับประชาชนท่ีอยู่ตามชนบทนะครับ เพราะฉะนั้น อย่างท่ีท่าน
หารือกับสมาชิกอําเภอเมืองนั้น สมัยผมเด็กๆ เกิดมาผมก็เจอปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกิดมาก็เห็นแต่หินคลุก ไม่เหมือนกับสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีอําเภอเมือง  
เกิดมาก็เห็นถนนลาดยางแล้ว เกิดมาก็เห็นคอนกรีตแล้ว เพราะฉะนั้น ต่างอําเภอกับ
อําเภอเมืองนั้นบริบทไม่เหมือนกันนะครับ  เพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมก็อยากจะเรียนให้  
ท่านประธานสภาฯ ลองมาวางยุทธศาสตร์ว่าอบจ.พบประชาชนนั้น โดยระเบียบแล้ว
เป็นบทบาทหน้าท่ีครับ  ต่อไปนโยบายของท่านผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนําเสนอ
เรื่องปาล์มนะครับ  เป็นหนทางท่ีดีมากๆ เลยเนื่องจากปาล์มนั้น พื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส
ปาล์มนั้นพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาสนั้นมีค่า PH ของดินนะครับ111 
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 มีค่า PH ของดินนะครับ  ผมเคยเอานักวิชาการจากประเทศมาเลเซียมาเทสดินนะครับ  
ในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาสนั้นเทสแล้วมีค่า PH ของดินถึง 7% บ่งบอกถึงว่า 7% ค่า pH 
เท่ากับวา่ในดินในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาสนั้นมีปุ๋ยแล้ว และก็มีน้ําใต้ดินนะครับ ปลูกปาล์ม
ไปแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าตามท่ีนักวิชาการเคยบอกให้ผมฟังว่า แล้ง 4 เดือนไม่ต้องรด
น้ํา นี่คือปาล์มพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาสปาล์มนั้นปลูกยังไงก็ขึ้น อย่าปลูกกับถุงแค่นั้นเอง  
อย่าเอาถุงลงไปในดินต้องถอดถุงแล้วก็ปลูก แต่นราธิวาสนี่ถ้าปาล์มขึ้นแน่นอนเลย  
เพราะว่าผมเองก็มีอาชีพทําสวนปาล์มนะครับ วันนี้ก็ 6 บาท 50 สตางค์  เพราะฉะนั้น 
แนวคิดของผู้บริหารท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีอยากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกปาล์ม ผมเชื่อ
เหลือเกินว่ารูรั่วน้อย  ปาล์มมีรูรั่วน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับยางแล้วรูรั่วเยอะ 
แต่ปาล์มนั้นไม่มีรูรั่ว มีน้อย ถ้าจะขโมยปาล์ม จะต้องขโมยถึง 300 กิโล  ทีนี้ถ้าขโมย 
300 กิโล เนี่ยถามว่าเจ้าของต้องรู้แล้ว  ไม่เหมือนขโมยขี้ยาง  ขี้ยางนั้นชาวบ้านกําลัง
ตัด คนขโมยเดินตามหลังก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น จะนําแนวคิดของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่านนายกนั้นเป็นความคิดที่ดีขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภา  อําเภอเจาะไอร้องนะครับ  ส่วนเรื่องท่ีว่าเรื่อง
ปรับปรุงสถานท่ีละหมาดเมื่อกี้นี้ครับไม่ทราบว่ายังไงนะครับ  ลองทวนอีกคร้ังนึงนะ 

จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ อย่างน้อยก็ผมอยากจะให้มีพรมนะครับ มีการตีเส้นแถว เพราะเมื่อกี๊เราไป
ละหมาดมีปูอยู่ 2 - 3 แผ่น แต่แล้วแถวมันก็จะไม่เป็นแถว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูพรม
และมีขีดเส้นให้เป็นแถวครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับสมาชิกท่านใดนะครับเชิญครับ 

นายกามารูเด็น  อูเซ็ง เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้ าส่ วนราชการ  ฯ ตลอดจนสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรง เกี ยรติ  ทุก ท่านครับ                   
ผมนายกามารูเด็น  อูเซ็ง  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอเมืองนราธิวาส  ผมมีเรื่องอยู่ 2 
ประเด็น ท่ีอยากจะพูด แล้วก็อยากจะเสริมของที่ท่านสมาชิกจากอําเภอเจาะไอร้อง  ได้
พูดว่าเกี่ยวกับนําเสนอนโยบายเกี่ยวกับ อบจ. เคลื่อนท่ี ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการท่ีดี
แล้วก็ท่านนายกฯ ได้เคยฝากไว้ว่า ให้สมัยนี้ ให้ทําให้ได้โครงการลักษณะอย่างนี้ เป็น
โครงการท่ีช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย ให้เขารู้ระเบียบต่างๆ 
หรือเกี่ยวกับบทบาทของปัญหาด้านศาสนา  เนื่องจากว่าเรามีท่ีปรึกษาท่ีเป็นรอง
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งนั้นเป็นจุดแข็งของเรา  เรา
สามารถออกไปในพื้นท่ี แล้วก็สามารถให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าจริงๆ แล้ว อบจ. มีบทบาท
อะไรบ้าง สิ่งท่ีเราทําไม่ได้เพราะอะไรมันติดเรื่องระเบียบยังไงข้อกฎหมายมัน เป็นยังไง
11 
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 แล้วก็ทีนี้ผมอยากจะฝากให้ทางเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ว่าพวกเรา
ท้ังหมดในท่ีนี้  ก็คือเรามาเพื่อท่ีจะทํางานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้น          
ในการทํางานต่างๆ ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าท่ีช่วยเปิดช่องให้พวกเราได้ทํางานให้
ง่ายดาย อย่างบางสิ่งบางอย่างเราตีความโดยตรงไม่ได้ อย่างเช่นเร่ืองกฎระเบียบเราก็คง
ไม่อยากจะได้ยินว่า โครงการนี้ทําไม่ได้ โครงการนี้ทําไม่ได้ เราจะได้ยินคําว่าจะต้องหา
วิธียังไงแก้วิธียังไง เพื่อท่ีจะทําได้ เพราะว่าเรามา เราอยากทํางานเพื่อให้ประชาชนได้
ประโยชน์มากที่สุด อย่างโครงการใหม่ๆ สมาชิกสภาฯในเขตอําเภอเจาะไอร้อง ได้เสนอ
โครงการซึ่งเป็นโครงการท่ีดี  แล้วก็ผมอยากจะให้เกิดอย่างท่ีผมบอก คือปัจจุบัน อบจ.มี
จุดแข็ง และอีกอย่างก็เราสามารถแปรใหเ้ป็นประโยชน์กับประชาชนได้ครับ ก็ฝากให้กับ
เจ้าหน้าท่ีนะครับ แล้วก็เรื่องท่ี 2 ผมอยากจะฝากก็คือเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
เรื่องโควิด ก็เราลงในพื้นท่ีเราดูทุกภาคส่วนในส่วนราชการเช่นอําเภอ ไม่ว่าจะเป็นกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ท้องถิ่นในพื้นท่ี เขาได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชน 
แล้วทีนี้ทาง อบจ.เรา บางทีเราอยู่ในพื้นท่ีเราก็คล้ายๆ เป็นส่วนเกิน เป็นลักษณะอย่าง
นั้น ดังนั้น อยากจะหาวิธีหรืออยากจะปรึกษาหารือในท่ีประชุมแห่งนี้ว่าพอมีช่องทาง
ไหนบ้าง ให้พวกเราได้ไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเรื่อง   
โควดิในปัจจุบันครับ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภา เขตอําเภอเมือง  เรื่อง อบจ. เคลื่อนท่ีนะครับ
อย่างท่ีกล่าวเบื้องต้นกับสมาชิกสภา เขตอําเภอเจาะไอร้องนะครับ  ถ้าเกิดว่ายังไงเราก็
จะพยายามนะครับ ว่าจะปรึกษากับหัวหน้าส่วนท่ีเกี่ยวข้องของ  อบจ.นะครับ            
ว่าแนวทางเป็นยังไงนะครับ เราต้องมาทํางานด้วยกันนะครับ มาทํางานด้วยกันส่วน
เรื่องโควดิ  เดี๋ยวผมขอให้ผู้บริหารชี้แจงนะครับ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ เรื่องท่ีสมาชิก
สภาพบประชาชน ผมเห็นด้วยนะ แต่ผมไปด้วยสักคนหนึ่ง เรื่องนี้ท่ีเสนอความคิดท่ีดี
เรื่องพบประชาชน  ตอนนี้อําเภอตากใบ เรารู้ๆ อยู่แล้ว  ผมอยากให้พวกเราหลายๆ 
ท่าน เราช่วยสนับสนุนอะไรสักอย่าง ขอตั้งวันเวลาท่ีจะไป  เกาะสะท้อนนี่หนักเลย    
เมื่อกี้นายอําเภอ ท้ังผู้ว่าก็โทรมาบอกว่าเกาะท้อนให้เราไปช่วยเหลือบ้าง ผมก็รับปากไป
แล้ว เมื่อกี๊ท่านรองไพโรจน์โทรมา  ผมก็รับปากไป เรานัดกันไปเมื่อไหร่ นายกฯ จะบอก
พวกเราไปทุกคนนั้นดีกว่า เพราะให้กําลังใจ เราในฐานะเราสบายแล้ว เพื่อนไม่สบาย  
คนปัตตานี สงขลา กรุงเทพฯ ยังมา พวกเราน่าจะไปเยี่ยมเยียน อะไรท่ีเราไปสนับสนุน
อะไรบ้าง  ผมจะนัดเวลาให้พวกเราอาทิตย์ไหน ยังไม่แน่ใจ ให้ท่านผู้ว่า ท่านรองผู้ว่า
เสนอมา ให้เราไปคณะหนึ่งเลย  แล้วเตรียมอะไรท่ีจะให้เขามั่ง ผมเตรียมข้าวสารอะไร
เนี่ย นําอะไรก็ได้เราไปหลายๆท่าน ไปช่วยเหลือสักมื้อนะ พวกเราได้สักอาทิตย์นึงก็ยังดี 
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 ซื้อข้าวสาร  ซื้ออะไรไปให้กําลังใจพบปะชาวบ้าน  และก็ประเด็นท่ี 2  นายกามารูเด็น  
อูเซ็ง  สมาชิกสภา เขตอําเภอเมือง  คุยเรื่องระเบียบเรื่อง covid แล้วนะเนี่ย  เรื่อง
ระเบียบกฎหมายอิสลาม  หนึ่งมาร่วมกันทํางาน  แล้วก็มีทนายคนหนึ่งแล้ว  ก็สบาย
แล้ว  รองนายก  ผมด้วย  เป็นทนาย 2 คนแล้วเนี่ย  คือมาแก้ปัญหาตรงนี้  ผมเห็นด้วย
บอกทนายเด็งและบัณฑิต คือชว่ยเหลือคนท่ีมีปัญหาเขาถามว่าทําไมทุกสมัยรองบัณฑิต
ยังมาเป็นรองนายก ทางกฎหมายน่ะไม่มีใครช่วย  ผมก็ตั้งแกเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนใน
พื้นท่ีแค่นั้นเอง  ผมเจอรายนึงนะท่ีตําบลไม่ต้องบอก  ผมขอให้ท่านบัณฑิต  รองนายก
ผมช่วยอาสาเรื่องแบ่งมรดก  ช่วยเต็มท่ีเลย  เค้าจ่ายไปแล้วแสนนึง ผมว่าจ่ายไปเถอะ 
ให้มันจบแค่นี้เพราะว่ามาท่ีบัณฑิตไม่ต้องจ่ายอะไรเลย  ถ้ามันชนะมันเอาอีก  ผมสงสาร 
ใหร้องบัณฑิตช่วยฟรีแค่นั้นเองก็จบ  เรามาเป็นแล้วต้องอาสา  ไม่ใช่มาหาผลประโยชน์  
หาผลประโยชน์ได้สภานี้ดูสิเหลือเท่าไหร่  เขาเลือกมายังไง  เป็นยังไงเค้ารู้  คนท่ีมี
ปัญหามันจบแค่นั้นเอง ผมเองมาบริหาร 4 สมัย  ผมบริหารท่ีนี่  ผมสร้าง  อบจ.  เองกู้
มาสร้างเอง  ผมคิดก็อยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนตัว ขอให้มีประโยชน์แก่ชาวบ้านแค่นั้นแหละ  
ถ้าไม่มีประโยชน์คนนั้นตก  เชื่อผม เรานัดกันจะไปเมื่อไหร่แล้วก็ไปวันนี้เราก็มาเป็น
สมาชิกสภาจังหวัด  ก็เป็นสุดแล้วของท้องถิ่น  เราก็มาเป็น  อนาคตพวกเราจะเป็น
สมาชิกแล้ว  จะเป็น สส.จะเป็นนายก อบจ.ก็ได้  ไม่เป็นไรหวังไว้ให้ดีก็แล้วกัน  ผมนี่
ตั้งแต่เป็นสมาชิกไม่มีเงินเดือน  ยังไม่มีเงินเดือน  มาอยู่ตรงนี้ ซึ่งเป็นนายก  4 สมัย  
สจ. 5 สมัย  นายก 5 สมัย  ก็คิดว่านะเต็มร้อยแล้ว  ผมก็คิดอย่างนั้น  พวกเราเตรียมๆ 
ไว้  แต่ผมสมัคร  พวกคุณไม่ต้องสมัคร  เขาจะล้มไม่ได้  เนื้อมันแข็งงัย  ฐานรากมันแข็ง  
ล้มไม่ได้  ยากนี่  ผมจะบอกของลูกๆ หลานๆท่ีมาเป็นนักการเมือง  เอาแบบอย่างของ
ผม  เป็นสมาชิกสภาจังหวัดไม่มีเงินเดือน 5 สมัย 25 ปี เป็นนายก อบจ. 5 สมัย 20 ปี 
คิดดูไม่มีในประเทศไทย  ถามว่าใครมาเป็นอย่างนี้ไม่มี อย่างผมไม่มีในโลกก็ว่าได้  นี่คือ
ทําความดีก้อแค่นั้นเอง  ซึ่งเค้าก็ไม่เลือก  ผมบอกฝากลูกๆ หลานๆ  ท่ีเป็นสมาชิกสภา
จังหวัด  ลูกหลานนั้นแหละ  รุ่นพ่อไม่มีแล้วท่ีเลือกผม  ลูกหลานเข้ามาเลือกอีก  นี่คือ
เป็นนักการเมืองแบบอย่างนี่มา  อาทิตย์ท่ีแล้วได้สายสะพายอีก ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้     
เท่เลยถ่ายรูปเก็บไว้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ            มีอีกมั้ยครับ เชิญ ท่านบัณฑิตย์  ครับ 

นายบัณฑิตย์  บินรอแม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ทุกท่านครับ                   
ผมนายบัณฑิตย์  บินรอแม  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอเมืองนราธิวาส  ผมอยากจะเสริม
ของท่านนายกเมื่อกี๊นะครับ อยากจะตามรอยของท่านนายกฯ และทีนี้ผมเพิ่งมาเป็น 
สจ. นะครับใหม่ๆ แล้วทีนี้  สจ. รับใช้ประชาชน วิธีการอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านอยากจะช่วย
ประชาชน แต่ว่าปัญหาต่างๆ มันก็ในพื้นท่ีต่างๆ นะครับอย่างเช่นผมเป็น สจ.
1111111 ท่าน111 
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 แล้วก็ทุกท่าน หลายท่านท่ีว่าไม่เข้าพื้นท่ีนะครับ  อย่างเช่นเมื่อประชาชนเดือดร้อนเรา
จะช่วยไม่ได้  เราเป็น สจ. หมดงบประมาณเป็นล้านๆ ครับ  แต่ว่าไม่มีผลงาน ผลงาน
ตรงนี้ก็คืออยากจะช่วยประชาชน แต่ว่าไปติดกับหน่วยงานในพื้นท่ีอย่างเช่น อบต.     
พอเรามีโครงการจะสร้างในพื้นท่ีตําบลครับ ก็ทาง อบต.ก็บอกว่าทําไม่ได้ เพราะว่าอยู่
ในแผนของเขาอยู่แล้ว ท้ังๆ เขาทําไม่ได้เพราะงบประมาณของตัวเองไม่เพียงพอ เขาไม่
อยากจะให้ผมรับจ้างอยู่ตรงนี้ แต่ว่าจะอยากฝากไว้ให้ท่านช่วยประสานงานต่อไปนะ
ครับ อยากจะให้ประสานงานหน่วยพื้นท่ีของ อบต. นายกฯ อบต. ใช่ไหม คนท่ีมีอํานาจ
ในตําบลหลายๆ ท่านท่ีอยู่ท่ีนี่บางทีก็ยังไม่เข้ากับนายก อบต. นะครับ  แล้วก็กลัวตรงนี้
ว่า ถ้าเรามีโครงการแล้วจะไปสร้างไม่ได้ อยากจะให้ท่านช่วยประสานงานในหน่วยงาน
ของ อบต. ในพื้นท่ีครับ ในพื้นท่ีเราก็มีเยอะแยะท่ีว่าจะสร้าง ไม่ใช่ว่าเราเป็น สจ.     
แล้วชาวบ้านเขาว่าอะไรอยากจะกินเงินเดือนอย่างเดียวใช่ไหม  ไม่ได้ดูแลประชาชน
อย่างนี้ เราไม่อยากได้ตรงนี้นะครับ  เพราะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะช่วย
ประชาชนผมฝากไว้ตรงนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ           ขอขอบคุณนะครับท่าน สจ. บัณฑิต  บินรอแม นะครับ ท่ีหารือเรื่องการลง
พื้นท่ีกับหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจาก อบจ. นะครับ ถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้อง
ปรึกษาเป็นขั้นไปนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีแผนงานกับ อบต. ในพื้นท่ีเนี่ยเราต้องไป
ยังไง  วางแผนยังไงนะครับ  เพราะว่าบางพื้นท่ีเนี่ย  สจ.เขาไม่เข้ากับนายก อบต. เราก็
ต้องหาวิธีการนะครับ ขอบคุณครับ เชิญครับสมาชิก 

นายปารมี  พิมานแมน   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ                   
ผมนายปารมี  พิมานแมน  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอเมืองนราธิวาส ผมขอเสนอประเด็น
ของนายกามารูเด็น  อูเซ็ง  สมาชิกสภาเขต 3 นะครับ ในเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับ   
ท่ีเราไม่สามารถแสดงบทบาทของตัวแทนประชาชน ผมก็เลยได้ศึกษาโครงสร้าง      
ของ อบจ. นะครับ  หนึ่งในโครงสร้าง อบจ. น่าจะมีกองสาธารณสุขอยู่ในโครงสร้างด้วย
นะครับ ผมก็ได้ปรึกษากับท่านประธานฯ และได้คุยกับท่านผู้บริหารเป็นระยะๆ          
นะครับว่า อบจ.ยังขาดกองสาธารณสุขนะครับ  ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ
ครับ กองสาธารณสุขเป็นกองท่ีมีความใกล้ชิดกับมวลชนมากท่ีสุดนะครับ  อย่างน้อยเรา
เข้าไปดูคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤติเกี่ยวกับโรคระบาดใดๆ ท้ังสิ้น
กองสาธารณสุขจะมีบทบาทมากท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นโควิด 19 หรือไข้เลือดออกนะครับ  
หรือไข้หวัดใหญ่ครับ ถ้าเรามีกองสาธารณสุขนะครับตามโครงสร้างท่ี อบจ. หรือการ
ออกแบบของโครงสร้าง อบจ. ก็จะทําให้การขับเคลื่อนงานมวลชนของสมาชิกจะได้เป็น
แนวทางท่ีดีนะครับ เพราะฉะนั้น ผมก็ฝากผู้บริหาร แล้วก็เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
อบจ. นะครับ ช่วยรบกวนดูโครงสร้างท่ีเกิดขึ้นภายในเร็วๆ นี้นะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับท่านสจ. เขตอําเภอเมือง เรื่องโครงสร้างของ อบจ. นะครับ
เพราะว่าผมก็ได้ถามจังหวัดปัตตานี และยะลานะครับ เขาก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับ
ว่า อบจ. จะมีโครงสร้างของกองสาธารณสุข แล้วก็กองเลขานะครับ ถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยว
จะตามเรื่อง แล้วก็เราก็มาชี้แจงในท่ีประชุมอีกครั้งนึงนะครับ ว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับ 
ว่าเราจะทําให้เร็วท่ีสุดนะครับ เพื่อบรรเทาความลําบากของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดโรค covid-19 ครับ   เชิญครับ 

นายนูรูดิง   มะแซ    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หั วหน้ า ส่ วนร าชการฯ  ตลอดจนสมาชิ ก สภาฯ  ผู้ ท ร ง เกี ย รติ ทุ ก ท่ านครั บ                   
ผมนายนูรูดิง  มะแซ  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอรือเสาะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางท่าน
ผู้บริหารท่ีได้เล็งเห็นถึงสภาพการจราจรบนถนนของ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ  
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทางคมนาคมลําบาก  ประการแรกก็ขอขอบคุณท่ีได้กรุณา
โครงการมา ณ จุดนี้ด้วย  ประเด็นท่ี  2  ก็คือ  เวลาลงพื้นท่ีก็มักจะมีคําถามจาก
ชาวบ้านก็คือว่าการจะเสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาของ อบจ. นั้น จะต้อง
ทําอย่างไร ในฐานะท่ีผมเป็น สจ. ใหม่ ก็อยากจะได้คําตอบตรงนี้ด้วย  ประการท่ีสามก็
คือการพัฒนาทางด้านศักยภาพของตาดีกา  ท่ีผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกหรือ
ผู้บริหาร ก็ได้สนับสนุนในส่วนของตาดีกาในรูปแบบของวัตถุโดยเฉพาะการนําวัสดุ     
ในการสร้างโรงเรียนตาดีกามากมายพอสมควรลําดับต่อไปก็คืออยากจะให้ทางผู้บริหาร
ได้พัฒนา และก็สนับสนุนศักยภาพของโรงเรียนตาดีกา  ควบคู่กับศักยภาพของบุคลากร
ทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน แล้วก็นักศึกษาควบคู่กับการพัฒนาทางด้าน
วัตถุ  ซึ่งเป็นรูปธรรมและก็พัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นนามธรรมในจุดนี้ด้วย  อันนั้นก็คือ    
2 - 3 ประเด็น ในฐานะท่ีได้มาเป็น สจ. เพื่อจะท่ีจะเป็นปากเสียงให้กับประชาชน      
ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ           เชิญครับท่านนายกองค์การฯ 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่านอดีตกํานัน
บ้านทอนเป็นสมาชิกสภาฯ เขต 1 อําเภอเมือง ท่านเคยเป็นกํานัน มีหัวใจจะช่วย
ชาวบ้าน แล้วก็มาเป็นสมาชิกสภาฯ อบจ. เรานั้นไม่มีพื้นท่ีก็ว่าได้ ถ้าผู้บริหารในพื้นท่ี
ไหนไม่ให้นี่ก็ลําบากหน่อย แต่ไม่เป็นไร เราก็ไม่เสีย โครงการอะไรก็ลงไปดูบ้าง บอก
นายกฯ ของคุณถ้าไม่มีงบประมาณบอกมา ให้ อบจ. ไปทําบอกมันเลยให้ลงแผน 
งบประมาณของมันก็รู้อยู่ มันจํากัด แล้วก็ขอแล้วจะไปทําให้ เขาไม่ให้ทํา ยิ่งเสียไปอีก 
โครงการท่ีจะลงในพื้นท่ีต้องตามระเบียบท้ังนั้น  เราทําผิดระเบียบไม่ได้  เราทําตาม
ขั้นตอนของระเบียบ มีประชาคม ไปดูพื้นท่ีแค่นั้นเอง อะไรท่ีไปช่วยได้ เราก็ไปช่วย      
มีกําลังเท่านี้บอกตรงๆ เลย ชาวบ้านก็ไม่โกรธเรา เพราะเราทําได้อยู่แล้ว ในแต่ละพื้นท่ี 

 
/ของกํานันก็ตอบได้… 
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 ของกํานันก็ตอบได้ กํานันก็มีความรู้สึกท่ีจะพัฒนาบ้างแค่นั้นเอง ก็เรื่องสมาชิกสภา
ปารมี  พิมานแมน  เขตอําเภอเมือง เรื่องสาธารณสุขนี้ ก็หลายๆ อําเภอมาแล้ว มาหา
นายกฯ เขายอมท่ีจะมาอยู่กับเรา แต่ระเบียบข้างบนคือมาแต่ตัวก็ไม่ได้  เราก็มี
งบประมาณอยู่  ถ้าเป็นกองสาธารณสุข มาอยู่กับเราก็โอเค แล้วก็รับได้  เพราะ
สาธารณสุขนั้นเป็นหน้าตาของจังหวัดนราธิวาส  เกิดเรื่องอย่างนี้เราก็ได้ช่วยเต็มท่ี 
เพราะงบประมาณเราก็พอมีอยู่  แต่เขาไม่มากับเรานะช่วยไม่ได้  ยกเว้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นสั่งมา แล้วเราก็ทําได้ อันนี้ระเบียบเขาชัดเจน เรารับไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้โอน
มา ถ้าโอนมาแล้วก็รับ แค่ร้อยกว่าโรงพยาบาลสุขภาพของแต่ละตําบล 111 แห่ง    
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ถ้ามาก็มาหมดท้ังประเทศ เพราะเขารับอยู่แล้ว เป็นหน้าตา
ของจังหวัดนราธิวาส  คนท่ี  3  สมาชิกสภาฯ นูรูดิง  มะแซ  ผมให้แล้ว 5 โครงการ หา
เสียงแล้วนะ  เพราะ สจ.ไม่มีคู่แข่ง ไม่เป็นไรผลงานเต็มแล้ว 3 โครงการ ถนนคอนกรีต 
เราก็ช่วยเต็มท่ีแล้ว ตําบลเรียง ตําบลท่ีกันดารมาก ก็สบายใจไปหาเสียงได้ วันนี้ผมก็ดี
ใจด้วยท่ีมาคุยกับพวกเรา มีอะไรให้ประธานสภาฯชี้แจงอีกครั้ง  นะครับขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภาฯ       ก็ขอชี้แจงเรื่องของตาดีกานะครับ  ปีนี้เราตั้งงบไว้ปีท่ีแล้วของโรงเรียนตาดีกา 5 
จังหวัดนะครับ การอบรมเขาติดเรื่อง covid นะครับ เราก็ดําเนินการไม่ได้นะครับ      
ถ้าเกิดว่ายังไงก็หลัง covid แล้วก็มีแผนอยู่แล้วครับ ของ อบจ. ท่ีว่าจะอบรมเรื่อง
จริยธรรมหลายๆ อย่างนะครับเชิญครับ 

นายสนิท  ผุดลาภ     เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ทุกท่านครับ                   
ผมนายสนิท  ผุดลาภ  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอสุไหงโก-ลก  ผมก็อยากจะขอนําเรียน
และสอบถามผ่านทางประธานฯ นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องวัดและมัสยิด ท่ีว่ามีทางเจ้า
อาวาสแล้วก็โต๊ะอีหม่ามถามผมมาว่าจะให้ทาง อบจ. ถ้าเกิดว่ามีการสนับสนุนหรือว่า
ยังไงได้บ้างท่ีว่าเผื่อว่าบูรณะหรือเพิ่มเติมของวัดโบสถ์อะไรนี้  แล้วก็มีมัสยิดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมัสยิดหรือว่าทํารั้วทําอะไร หรือว่าแบบไหนก็ผมก็ว่าจะมาสอบถามทางสภาฯ 
นะครับ  เมื่อเช้าผมก็ทําตามนโยบายท่านนายกก็แต่งตัวเรียบร้อยตั้งแต่เช้าไปกินน้ําชา 
ไปเยี่ยมผู้ท่ีฉีดวัคซีน ให้กําลังใจชาวบ้านก็ถามมาว่ามัสยิดจะมีต่อเติมและพัฒนาจะ
ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ผมว่าเดี๋ยวผมต้องเข้าสภาฯ วันนี้  แล้วก็วันก่อนท่ีวัดชลฯ นะครับ
เขาจะบูรณะโบสถ์ว่าให้ผมนําเรียนทางผู้บริหารว่า อบจ.จะช่วยในส่วนท่ีในเขตพื้นท่ีของ
ผมได้ยังไงบ้าง และมีอีก 1 ท่ีนะครับผมไม่ทราบเป็นพื้นท่ีของพี่แวอันวา รู้สึกว่าเรื่องป่า
ช้าจีนท่ีมีต่อเติมมาตั้งแต่กั้นรั้วสมัย สจ.เจ๊ะซูครับ ทํามารู้สึกว่าจะผ่านมาแล้วนะครับ
111 
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            แต่ก็มีชาวบ้านเขาจะให้ผมประสานต่อว่านําเรียนมาทางสภาฯ แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปคุยกับ
ทางพี่แวอันวา นะครับก็ในเขตนั้นเป็นพี่แวอันวา ดูแลอยู่ก็ผมก็อยากจะให้พี่แวอันวา 
ติดตามว่าหาท่ีป่าช้าจีนเราจะทํากําแพงรู้สึกว่าครั้งท่ีแล้ว ทาง อบจ.ก็สนับสนุนไปใช่ไหม
ท่าน รุ่นท่าน สจ.เจ๊ะซู นะครับวันนี้ก็มี 3 อย่างนะครับคือ 1 มาช่วยเหลือวัด 2 มัสยิด 
3 ป่าช้าจีนท่ีในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ           ขอขอบคุณครับท่านสนิท  ผุดลาภ นะครับเชิญครับท่านนายก 

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ทุกท่านครับ ก็ตามท่ี สจ.
สนิท   พูดเรื่อง 3 ประเด็น วัด  มัสยิด  ป่าช้าจีน  ก็สมัยนั้นน่ะสมัยผมเป็นนายกฯ    
สมัยแรก ผมเคยตั้งงบประมาณ 30 ล้านปี ตอนที่ระเบียบมันโอเคอยู่ พอระเบียบใหม่นี้
ก็ไม่ได้ 30 ล้าน ให้วัด มัสยิด  วัด 76 วัด ตอนนั้นมัสยิด 625 มัสยิด เกือบทุกวัด    
ทุกมัสยิดผมให้ไปหมด  แต่เดี๋ยวนี้กฎระเบียบไม่ได้ ยกเว้นพื้นท่ีนั้นเป็นของ อบจ.ทําได้ 
ถ้าไม่ยกให้เรา เราทําไม่ได้ มัสยิดก็เหมือนกันตามระเบียบนั้นต้องโอนให้  อบจ.ก่อน 
เพราะไม่ใช้พื้นท่ีเราไปทําไปสร้างไม่ใช่ของเรา ใครไปทําไปสร้างในระเบียบมีสถานเดียว
จ่ายคืน  ถ้าไม่จ่ายคืนก็คุก  ถ้าไม่คุก  เจ้าหน้าท่ีออก  ผมนี่คุกเจ้าหน้าท่ีโดนออกแค่
นั้นเอง  เพราะระเบียบมันบังคับเลยถ้ามันโอนให้เรามัสยิด วัดไม่โอนอยู่แล้ว  มัสยิดโอน
ได้ยากเหมือนกัน  ท่ีกาเด็งง่ายๆ ผมตั้งงบไปสองล้านห้า สัญญากําลังทําอยู่ถ้าเขาโอนให้  
อบจ. เรา ก็ทําให้ แต่ต้องโอนให้เราก่อน ให้เป็นพื้นท่ีเราก่อน  สร้างได้แต่ว่ามัสยิดต้อง
โอนให้เราก่อน เราก็สร้างได้เหมือนกาเด็งท่ียี่งอ ผมตั้งงบไป 2.5 ล้าน จะสร้างเร็วๆ นี้ 
สร้างอาคารตาดีกา สุไหงปาดีกําลังจะส่งเรื่องมาเพราะว่าโอนมาก่อนไม่เป็นไร  ผมให้
ตากใบ ก็เหมือนกัน โอนมาโอนให้เป็นของ อบจ.ก่อน  สนิทไปหาเสียงอย่างนั้นเลยนะ 
ถ้าวัดโอนให้เราได้ มัสยิดเหมือนกันแต่ป่าช้าไม่ได้ โอนไม่มีเจ้าของไม่ต้องโอนนะสนิท  
เราช่วยเงินในกระเป๋าดีกว่า  สมัยนั้นนายกฯ เป็นนายกฯ ครั้งแรกนายกฯ ไปส่งเองวัสดุ 
โกลกนายกฯ ไปถามเอง เพราะนายกฯ ไม่ตกในโกลก สนิทเอ้ย สุไหงปาดีเหมือนกัน
สมัยไอ้ดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านมาขอรั้วป่าช้าจีนในสุไหงปาดี ผมทําหมดเพราะอะไรสุไหงปา
ดีไม่แพ้  ผลงานเต็มบอกให้  โกลกเค้าไม่รู้จักกูเซ็งใคร คนไหนไม่รู้  แต่มันเลือก        
เขาเห็นชัดเจน ผลงานดี สุไหงปาดีไม่ต้องไปแข่งกับใครแพ้ทุกรายเลยนะบอกให้    
เพราะไม่มีผลงาน เขาไม่มีผลงาน การเมืองต้องอย่างนี้แหละ  เราต้องบอกชาวบ้านให้
เข้าใจแค่นั้นเอง  เราจะสร้างอะไรต้องให้ถูกระเบียบถ้าผิดระเบียบไม่ได้  ถ้าวัดจะโอน
ให้เขาไม่ได้มาแค่นี้พอได้นะ วัดนี้คงไม่มีสิทธิ์จะโอนให้แล้วกันกาเด็งออกมาให้เราก็ตั้งงบ
ไป สุไหงปาดีก็จะโอนให้  ถ้ามัสยิดไหนจะสร้างอะไรให้โอนมาให้ อบจ. ก่อนเพราะ
ระเบียบมันชัดเจนไง ถ้าเราไม่โอนเข้าไปสร้างโดนเลย นายกโดนแล้วสดๆ ร้อนๆ ยังไม่
บอกเลย บอกก็เหนื่อย นายกฯ ใหเ้องไม่เป็นไร ถ้าผมไม่ให้ก็คุก โดนออกทําไมกรรมการ 
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  นี่คือระเบียบมันบังคับไง  เราก็ต้องดูรายละเอียดนิดนึง จะโทษพวกเราก็ไม่ได้ 
เจ้าหน้าท่ีก็ทําตามระเบียบนั่นแหละ  ถ้าผิดระเบียบเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะ ไม่เลือกหน้า 
และคุกอย่างเดียว เราต้องช่วยๆ กันอะไรท่ีผิดเราก็เฉยเราไม่ต้องไป อะไรมาก        
ท่านบัณฑิต นะท่านกํานัน  อะไรท่ีถูกระเบียบเราช่วย ถ้าไม่ผิดระเบียบมีอย่างเดียว
กระเป๋าอย่างเดียวคนละครึ่งนโยบายท่านประยุทธ์ ทําผิดระเบียบคนละครึ่งไม่เป็นไร 
ถ้าตามระเบียบเต็มท่ี งบประมาณก็มีอยู่ ถ้าผิดระเบียบช่วยๆ กันนายกฯ ด้วย สจ.    
ด้วยต้องช่วยกันนี่พูดความจริงแล้วถ้าผิดระเบียบไม่ต้องเหนื่อยเปล่าให้ ทําตามระเบียบ
ดีกว่านะ รู้อยู่แล้วกฎหมายเป็นกฎหมายคือโครงการนี้ต้องอยู่ในแผน ก่อนเสนอให้เข้า
แผนก่อนโครงการท่ีได้ต้องขออนุญาตถ้าเป็นพื้นท่ีเค้า ถ้าเป็นพื้นท่ีเราไม่เป็นไรท่ีเขาให้
ต้องขอให้มันอนุญาตก่อน ผ่านประชาคมเข้าแผนเรา เราก็โอเคทําได้ถ้าเขาไม่มีกําลังดีๆ 
ก็มันก็ไม่ได้เอาอะไรท่ีจะช่วยชาวบ้านแค่นั้นเอง เราก็บอกแล้วนายกบางพื้นท่ีนายกขอก็
ไม่ให้ก็เสียดาย บางทีก็มีเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจ มันไม่ให้ก็ไม่ต้องเอากัน        
เราช่วยคนท่ีมีปัญหา เพราะเรามีงบประมาณพออยู่ ทุกโครงการท่ีเราเสนอท่ีประชุม
วันนี ้ก็เขาส่งมาท้ังนั้น  เหมือนกับเรื่องเขาส่งมาแล้วก็ต้องไปดูไปเช็คไปแล้วมันจริงด้วย
บางทีถนน 20 ปียังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็สงสาร  สมัยแรกผมเป็นนายกฯ โคกสะตอรถเข้า
ไม่ได้เลย เขาไม่ได้สนใจเลย ศรีบรรพตเขาไม่รู้เลย อยู่ท่ีใดนายกฯ  ไปหมดอยู่เกือบ
เดือน รถเกรดไปเกรดถนนคนเดินได้ไม่ได้  สมัยนั้นเป็นอะไรเขาไม่ได้สนใจ โครงการ
กํานันส่งมาเองเพราะนายกฯ เขาบอกนายกฯ ไม่มีกําลังก็ให้กํานันเอามาโครงการเขาก็
ให้โอเคกํานันก็เหมือนกันขอไปท่ีทุกท่านสมาชิกฯ ไปขอท่ีนายกฯ อะไรท่ีทําให้ได้ส่งมา
ให้ท่ี อบจ. ว่ามีอยู่แค่นั้นเอง อบจ. ต้องเข้าโครงการครับเสียดายจะให้เรา ถ้าเราทําแล้ว
ก็อดใช่ไหม ก็กลัวเหมือนกัน เขาก็กลัวแต่กําลังเขาไม่มี ถ้าไม่มีบอกว่าให้ อบจ. มาทํา
ดีกว่าก็บอกนะ ถ้าเขาไม่ให้เรามันจะกระทบกับตัวมันเอง เพราะเรารับปากว่าจะได้ไม่
ทําให้แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงชาวบ้านเดี๋ยวจะไปช่วย อบจ. อะไรท่ี อบต.ทําไม่ได้ผม
จะไปช่วยก็ว่ามาคุยกันจะพัฒนากันใช่ไหม ok ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            ขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีให้คําตอบครับ เชิญครับท่านสนิท 

นายสนิท  ผุดลาภ    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด 
หั วหน้ าส่ วนราชการฯ  ตลอดจนสมาชิ กสภาฯ  ผู้ ทร ง เกี ย รติ  ทุก ท่านครับ                   
ผมนายสนิท  ผุดลาภ  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอสุไหงโก-ลก  ผมก็อยากจะสอบถาม
เรื่องเมื่อกี้ท่ีท่านนายกนําเรียนว่า ถ้าวัดโอนให้ อบจ.จะ พัฒนา ส่งเสริมได้ มีเพื่อน
สมาชิกถามผมว่า ถ้าโอนแล้ว โอนกลับได้มั้ย  และท่ีนายกนําเรียนว่าท่ี สุไหงปาดี 
ระเบียบเมื่อก่อนช่วยได้อะไรได้ นายกฯ จะช่วยยังงัย  ทีนี้ผมก็อยากจะมีผลงาน
เหมือนกันผมก็อยากจะเข้าไปตอบคําถามของทางชาวบ้าน แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรแบบ
ไหนผมก็ต้องขอนําเรียนทางสภาฯ และทางนายกฯ ให้ไปช่วยพวกผม ในอําเภอ         
สุไหงโก-ลกด้วย นะครับขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ        ขอขอบคุณนะครับ ดูท่านสมาชิกสภาจังหวัดของเรารอบนี้นะครับ เป็นห่วงเรื่อง
ผลงานนะครับ  เพราะว่าเป็นคนทํางานทุกคนนะครับท่ีจะเข้ากับชาวบ้านในพื้นท่ีจะลง
พื้นท่ีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดยังไงก็แล้วเราจะหาทางวิธีทางนะครับ ว่าจะเข้าไปไปอยู่กับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้ได้นะครับ ก็อย่างท่ีนายกเล่าเมื่อกี้นะครับว่า สิ่งของในเมื่อเราให้
ไม่ได้นะครับ เราก็ต้องทํากิจกรรมอย่างท่ีท่าน สจ. เสนอมาข้างต้นนะว่าเราจะเข้าไปทํา
กิจกรรม อบจ. เคลื่อนท่ีหรือว่ากิจกรรมอะไรสักอย่าง ท่ีเราไปเข้าไปแต่ละพื้นท่ีนะครับ 
ของเรานี้มี 30 ท่านนะครับ แล้วก็แต่ละเดือนเราก็ดูว่าเราจะลงตรงไหนมั่ง ไปยังไงเราก็
ไปเป็นทีมนะครับ อย่างนั้นส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ครับมีมีอะไร
อีกไหมครับ 

จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่านครับ                   
ผม จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ  สมาชิกสภาฯ เขตอําเภอเจาะไอร้อง ขอเสริมหน่อยนึงเนื่อง
จากว่าผมเองก็เคยเป็นผู้บริหาร อบต.นะครับ เพราะฉะนั้น ของ สจ.เขตบ้านทอนนั้นท่ี
นําเสนอบอกว่านายกฯ ไม่ให้พื้นท่ีแท้ท่ีจริงแล้วมันมีข้อกฎหมายมีข้อระเบียบอยู่นะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประสานแผนทุกปีนะครับ จะมีการประสานแผน
ระหว่าง อบต. กับ อบจ.ทุกปีมีการประสานแผนระหว่างเทศบาลกับ อบต. เพราะฉะนั้น 
ถ้าเกิดว่าเราติดตามโครงการดังกล่าวแล้วหารือกับท่านนายกฯ แล้วถามว่าอํานาจหน้าท่ี 
อบจ. กับ อบต.นั้น บางครั้งเกินขีดความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างไม่สามารถท่ีจะ
ไปออกแบบสะพานได้ แต่ อบจ. มีช่างออกแบบสะพานได้ เพราะฉะนั้น ตรงเนี่ยมันอยู่
ท่ีการประสานนะครับ ถ้าสมมติ สจ.เข้ากับนายกฯ ไม่ได้นะครับ ต่อไปนี้เรามาวาง  
ยุทธศาสตร์โดยตั้งคณะทํางานนะครับ ตั้งคณะทํางานประสาน บางทีคุยกับเขาไม่ได้แต่ 
นายกฯ อาจจะคุยกับท่านนายกฯ ได้นะครับ เพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ มันไม่มี
อะไรเกินความสามารถมนุษย์ถ้า สจ.ประสานไม่ได้ เราก็ใช้อํานาจนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ใช้วิธีการโทรศัพท์ให้เขาหน่อยนึง เขาจะได้มีผลงานนะครับ เพราะว่า
บทบาทหน้าท่ีมันเลือกกันได้ อบจ. สนับสนุน อบต.นั้นเป็นหน้าท่ี อบจ.สนับสนุน
เทศบาลเป็นหน้าท่ีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ           ก็ขอขอบคุณครับท่าน สจ.เจาะไอร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านอื่นมีอะไรอีก
ไหมครับ ok นะครับ นายกมีอะไรอีกไหม 

นายกองค์การฯ  ครับประธานสภาและเพื่อนสมาชิก ไหนๆก็ประชุมท้ังวัน วันนี้เราได้ผลงาน
มหาศาลเพราะเราใช้เงินสะสม 150 ล้าน ใช้แพขนานยนต์ท่ีตั้งไปแล้วสมาชิกสภา
จังหวัดทุกท่านไปพื้นที่ไปเกาะสะท้อน ประชาสัมพันธ์งบ 38 ล้านกว่าจะสร้างแพขนาน
ยนต์อําเภอตากใบ เกิดมาแล้ว เพราะสมาชิกพวกเราผ่านให้ แล้วในฐานะนายกฯ
11111 
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 ผู้บริหารขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติต่อสภานี้  และประชุมแล้วก็ไม่มีคัดค้านเรื่องใช้
เงินสะสม 155 ล้าน เราใช้แพขนานยนต์ 38 ล้าน เร็วๆ นี้ เราจะเรียกมาทําสัญญา
จัดสร้างแพขนานยนต์ลําใหม่สวยหรูเลย ท่ีอําเภอตากใบ ท่ีชัดเจนนายกฯ จะทําสัญญา
เอง งบ อบจ. งบภาษีชาวบ้านนราธิวาส สมาชิกไปประชาสัมพันธ์ด้วยเกิดแน่ท่ีแม่น้ํา
ตากใบแพขนานยนต์ 38 ล้านกว่า  จะเสร็จเร็วๆนี้ อันนี้เกิดแน่ ผมทําเองสัญญาเอง 
แล้วก็ผู้รับเหมานี่ต้องมีผลงานท่ีจะสร้างแพขนานยนต์ ถ้าไม่มีผลงานไม่ได้  อาคาร 
อบจ. ผมสร้างเองครับ กู้เงินมาทําเองก็คิดมันจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้แต่ก็สําเร็จเสร็จเรียบร้อย
กู้เงินมาสร้าง แล้วก็แพขนานยนต์ท่ีสําเร็จสําเร็จแน่นอนเพราะเราผ่านมา 38 ล้าน  เรา
ไปเกาะสะท้อนประชาสัมพันธ์ชาวตากใบก็หวังว่าจะได้เจอลําใหม่แพขนานยนต์ ได้ 2 
ลํา ลําเก่านี้ก็อยู่ ลําใหม่ก็เกิด แล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้เสียงพวกเราแหละวันนี้ผมก็ใน
ฐานะผู้บริหารท่ีท่านสมาชิกสภาจังหวัดทุกท่าน ท่ีให้เกียรติมาประชุมสภาแล้วก็ผ่าน
งบประมาณด้วยดีวันนี้นั้น ผมก็ในฐานะ ผู้บริหาร ดีใจด้วย ท่ีพวกเราไม่ได้คัดค้านเรื่อง
ทุกโครงการท่ีผ่านมานั้น นายกน ก็ไม่มีอะไรท่ีจะขอแค่ขอบคุณทุกท่านแค่นั้นเอง คือ
จังหวัดเราได้พัฒนาขึ้น งบร้อยกว่าล้านไม่ใช่น้อยๆ สําหรับผมไม่ใช้น้อยก็งบนี้ผมสะสม
มาหลายปีแล้วเก็บไว้เพื่อจะพัฒนานราธิวาสแค่นั้นเอง นี่คือจะบอกพวกเราท่ีเป็น
สมาชิกสภาจังหวัด เขาก็ด่าผมอีกทําไมกูเซ็งไม่มีในสภา สมาชิกด่าผมอีกแต่พวกมันสัก
คนเดียวไม่มีในสภามันไปหมด นี่คือแบบอย่างท่ีผมจะบอกให้ ผมอยากให้พวกเรา ผมก็
มาจากเลือกตั้งพวกเราก็มาจากเลือกตั้งต้องทําให้ดีที่สุด ให้ท่านเป็นสมาชิกแล้ว อนาคต
จะเป็น สส. ลูกชายของท่านก็เป็นอะไรอีกต้องอย่างนั้น เราเป็นนักการเมืองถ้าเป็นพ่อ
ดับ และลูกหลานจะไปเหลืออะไร ท่ีผมบอกนะผมก็ในฐานะเป็นนักการเมืองคนหนึ่งท่ี
พยายามว่าตระกูลยาวอหะซันให้เก็บไว้ และอยู่ในสภาฯ นี้ยังอยู่ตลอดชีวิตผมไม่ทํา
เสียหาย ผมยืนยันตรงนี้ ผมมีพอกินพอใช้ ผมในอดีตผู้รับเหมาเหมือนกัน ไม่ใช่ธรรมดา 
ผมเข้ามาท่ีนี่เป็นนักการเมืองสมัครเล่นแค่นั้นเอง เราต้องมีอาชีพ  ผมจะบอกพวกท่าน
ทุกคนต้องมีอาชีพ มีงานทําผมบอกหลายๆ ท่านผมช่วยนักการเมือง สจ.ไม่มีงานทํา ก็
ให้งานทําเราช่วยกันพวกเรามีปัญหาอะไรเราช่วย พวกเราสมาชิกสภาใหม่ๆ อย่าไปคิด 
ผลประโยชน์ในสภาฯ นี้ไม่ใช่ต้องหาเงินท่ีเรารับงานอะไรก็หาวิธี การท่ีเราทํางานใน
ประเทศไทยมีงานเยอะแยะที่งานได้เงินน่ะไม่ยาก ในประเทศไทยเล่นการเมืองเป็นอาสา
แค่นั้นเองเรามาหาอาชีพดีกว่า มีอะไรมีปัญหาหรือเปล่าเราช่วยกันน้องๆ ท่ีเป็นสมาชิก
สภาจังหวัด ไม่ใช่มาหาผลประโยชน์ทําอะไรก็ได้ท่ีสุจริต เราทํางานอะไรถูกต้องก็อยู่ได้
นานผมเป็นสมาชิกไม่มีเงินเดือนคิดดู แต่มันอยู่ถึงวันนี้เราช่วยกันเพราะเราต้องอาสามา
เป็นนักการเมืองต้องช่วยเหลือแค่นั้นเอง ไม่ได้อะไรท่ีมันต้องอะไรท่ีมีปัญหาผมอายุ 28 
เป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึง 79 ยังเป็นนักการเมือง วันนี้ผมก็จะในฐานะเป็นอาวุโสคน
หนึ่ง ก็บอกกับลูกๆ ท่ีเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เราไม่ต้องมาหาผลประโยชน์ตรงนี้      
ลองหาท่ีงานอะไรท่ีมีปัญหาเราก็ต้องช่วยกันงานอะไรท่ีเราทําได้เงินผมจะบอกใครท่ีไม่มี 
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 งานทํามาหาผม แต่ละพื้นท่ีแต่ละอําเภอบางท่าน สจ.ก็มีงานทํา บางท่านยังไม่มีอีก นี่
คือปัญหาเราช่วยกันมีอะไรบอกมา ปรึกษานายกฯ ได้ทุกท่านท่ีมาเป็นสมาชิกสภา
จังหวัด  และตากใบ สมาชิกสภาฯ ไม่ทําอะไรก็ไม่เป็นไรไม่มีเงินเดือนก็อยู่ได้  กํานันนี้
เหนื่อยหน่อยมีคู่แข่ง  อาเรสก็ไม่เป็นไร  ปารมีไม่เป็นไรกรุงเทพฯ มาเป็นสมาชิกสภามา
อาสาแค่นั้นเอง  อย่าไปคิดอะไรมากเรามาเป็นนักการเมือง วันนี้ผมก็ขอบคุณอีกครั้ง
หนึ่ง และสมาชิกท่ีผ่านงบประมาณด้วยเรียบร้อย ไม่มีอะไรท่ีคัดค้านในวันนี้เราก็ทํา
ประโยชน์สุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีแค่นั้นเองครับผมขอขอบคุณนะครับ 

ประธานสภาฯ            ขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านนายก อบจ.นราธิวาส นะครับ  ท่ีให้รายละเอียด
นะครับเกี่ยวกับการทํางานท่ีผ่านมานะครับ แล้วก็ผมในฐานะประธานสภาก็ต้อง
ขอขอบคุณครับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน
ท่ีมาอํานวยความสะดวก แล้วก็มาร่วมกันประชุมสภาฯ เพื่อให้ผ่านงบประมาณในการ
พัฒนาจังหวัดนราธิวาสนะครับ วันนี้ก็ขอปิดการประชุมสภาฯ แค่นี้นะครับขอบคุณ
ครับ  

ปิดประชุม  เวลา  16.30  น 
 
 

         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                  (นายบรรดาศักดิ์  เทพษร) 
      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 

   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (นางสาวอัลฟาห์  เสกหวัง) 
      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 

   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
           (นายจักรา    ศิริพร) 
     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 

                                                                          /ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ...           
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                                                                              ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ           
              (นายปารมี  พิมานแมน) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

 


